
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ สังกัดอบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่  7/๒๕๖๔ 
วันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
***************************** 

ผูมาประชุม 
๑. นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๒. วาที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๓. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นายสุชาติ อินทับทิม  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. วาที่ ร.ต.วีรภัทร จีนดวง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๖. นางประนอม ทิวะพันธุ  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นางสีไพร โกธรรม  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๘. นายอำนวย ตาวงค   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๙. นางเวียงมาศ ธีระแนว  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๑๐.  นางอรัญญา เนตรผสม  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
๑๑. นายอณุรัตน แกวทองคำ ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร ฯ 
๑๒. นายบัญชา พินิจอุปพันธ ผูอำนวยการกองชาง 
๑๓. นายวีรวัฒน ปานแสง  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด  
๑๔. นางสุวิมล เจริญพร  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๕. นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม, รก.ผูอำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๖. นายวัทธิกร ขวัญจริง  ผูอำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๗. นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
๑๘. นางสิริวรรณ บูรณสิงห  ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๙.  นายวินัย ศรีวงษา  ผอ.รร.บางกลางทาวพิทยาคม (ผานระบบZoom) 
๒๐. นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตยพิทยาคม (ผานระบบZoom) 
๒๑. ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง รก.ผอ.รร.กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
๒๒. นายยศ  ชาติรังสรรค ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ 
๒๓. นางนนทสรวง ภูหริยวงศสุข หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๒๔. น.ส.สิริพร  นันทตา  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดฯ 
๒๕. น.ส.ใกลรุง  ยิ้มศิลป  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ กองยุทธศาสตรฯ 
๒๖. นายภูษิต สังขเมือง  หัวหนาฝายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผานระบบ Zoom) 
๒๗.  น.ส.ชนนิกานต สิทธิวงศ  หัวหนาฝายกิจการสภา ฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ 

      (ผานระบบZoom) 
๒๘.  นางพนม ชาติสุนทร   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ 

      (ผานระบบZoom) 
๒๙.  นายวิชิต          สุขสินธารานนท  หัวหนาฝายนโยบายและแผนงานกองยุทธศาสตร ฯ 

     (ผานระบบZoom) 

๓๐.  นายทัศนัย สิงหโตทอง       หัวหนาฝายงบประมาณ กองยุทธศาสตร ฯ (ผานระบบZoom) 

๓๑. นางนฤมล พรดิลกธรรม หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปกองยุทธศาสตร ฯ (ผานระบบZoom) 
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๓๒. น.ส.จำรัส เขาดี   หัวหนาฝายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผานระบบZoom) 
๓๓. นางกานตจิรา ชูเถื่อน  หัวหนาฝายพัฒนารายได กองคลัง (ผานระบบZoom) 
๓๔.  นายสุรัตน ลิมานนทดำรง หัวหนาฝายกอสรางและซอมบำรุง กองชาง (ผานระบบZoom) 
๓๕. นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล  หัวหนาฝายสำรวจและออกแบบ กองชาง (ผานระบบZoom) 
๓๖. นายทรงศักดิ์  อารียพัฒนไพบูลยหัวหนาฝายการโยธา กองชาง (ผานระบบ Zoom) 
๓๗. นายเสกสรร กุลสุนทร  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล กองชาง (ผานระบบZoom)  
๓๘.  นายชมภู จันทรเชื้อ  หัวหนาฝายปองกันฯ สำนักปลัด ฯ (ผานระบบZoom) 
๓๙.  นางพรอมพันธ เปยมเจริญ หัวหนาฝายนิติการ สำนักปลดั ฯ (ผานระบบ Zoom) 
๔๐.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม กองทรัพย ฯ (ผานระบบZoom) 
๔๑.  นางละเอียด อินสุข   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย ฯ (ผานระบบZoom) 
๔๒.  นายพิชิต ขอผล   หัวหนาฝายผังเมือง กองชาง (ผานระบบZoom) 
๔๓.  นายเฉลิมพล เพชรทิม  หัวหนาฝายทรพัยากรธรรมชาติ กองทรัพย ฯ (ผานระบบZoom) 
๔๔.  นางสุรัสวดี        กาญจนนาภา หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน กองพัสดุ ฯ (ผานระบบZoom) 
๔๕.  นางภัครรัศมิ์ เที่ยงธรรมโม     นักวิชาการพัสดุฯ รก.หัวหนาฝายจัดหาฯ กองพัสดุ ฯ  

      (ผานระบบ Zoom) 
๔๖.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด  หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี 

      (ผานระบบZoom) 
๔๗.  น.ส.ชุลีกร        ฉายะกูล  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี 

      (ผานระบบZoom) 
๔๘.  นายปรีชา มั่นระวัง  หัวหนาฝายวินัยและสงเสริมสรางคุณธรรม กองการเจาหนาที่ 

      (ผานระบบZoom) 
๔๙.  นางสุภารัตน ฉิมวิหค  หัวหนาฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 

                                          (ผานระบบZoom) 
๕๐.  วาที่ร.อ.ภานุพงษ   มัน่นุช  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝายสงเสริมพัฒนาชุมชน 

                                          กองสวัสดิการสังคม (ผานระบบZoom) 
๕๑.  นางจันทิมา      สังขดิษฐ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  หนวยตรวจสอบฯ 

      (ผานระบบZoom) 
๕๒.  น.ส.ขวัญรักษ หมื่นศรีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หนวยตรวจสอบฯ 

      (ผานระบบZoom) 
๕๓.  ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา 

                                          และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ผานระบบZoom) 
๕๔.  นางวิลาวัณย  เมโรนิต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

                                          กองการศึกษา ฯ (ผานระบบZoom) 
๕๕.  นางเบญญา       บำรุงพงศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการรก.หัวหนาฝายตรวจติดตาม 

                                          และประเมินผล กองยุทธศาสตร ฯ (ผานระบบZoom) 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายถนอมชัย   บุตรวงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. ด.ต.นิติ  แกวชื่น  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (ลาพักผอน) 
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 ผูเขารวมประชุม 
๑. น.ส.สธุาสิน ี ปรางทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร ฯ 

                                          (ผานระบบZoom) 
๒.  น.ส.สวุพัชร สิงหสุ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร ฯ 

      (ผานระบบZoom) 
๓.  น.ส.จุฬารัตน ชมสวนสวรรค นักวิเคราะหนโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร ฯ 

      (ผานระบบZoom) 
๔.  วาที่ ร.ต.กมลภพ   วัฒนกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร ฯ (ผานระบบZoom) 
๕.  น.ส.ธมลวรรณ สีสังข   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร ฯ (ผานระบบZoom) 
๖. นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ฯ (ผานระบบZoom) 
๗.  น.ส.จุฑาจินดามณี  ชวดีเขื่อนแกว นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผานระบบZoom) 
๘.  นางสิชากรณ โพธิ์ทอง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                          และวัฒนธรรม กองศึกษา ฯ (ผานระบบZoom) 
๙.  น.ส.ใจชนก วงศใจฟ ู  นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ รก.หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  

                                          กองสาธารณสุข  
๑๐.  นายพชรพงศ สรอยเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหนาฝายปองกันและควบคุมโรค  

                                          กองสาธารณสุข (ผานระบบZoom) 
๑๑.  น.ส.นันทนภัส พ่ึงพิณ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

                                          กองสาธารณสุข (ผานระบบ Zoom) 
๑๒. นางกรวิการ ผูกพานิช  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๑๓. นายภัทระ         ทองคำพงษ ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักปลัด ฯ 
๑๔. น.ส.ศิริกาญจณ ฉายะกูล  ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
๑๕. น.ส.นวพร คงศิริ   ผูชวยนักพัฒนาการทองเท่ียว  สำนักปลัด ฯ 
๑๖. นายนครินทร นิลแพทย  ผูชวยนักพัฒนาการทองเท่ียว  สำนักปลัด ฯ 

 เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.30น. 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

-ไมมี- 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

: สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  
มีจำนวน 29 หนา มีทานใดจะแกไข/เพิ่มเติมขอความที่คลาดเคลื่อนหรือ  
ตกหลนใหทานแจงในที่ประชุมทราบ เพ่ือแกไขตอไป 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม, 
รก.ผูอำนวยการกอง
สาธารณสุข 

: ขออนุญาตแกไขหนาที ่ 3 จาก “โรงเร ียนศรีอินทรทิตยฯ” แกไขเปน 
“โรงเรียนศรีอินทราทิตยฯ” 
  - หนาที่ 9 จาก “Hotpitel” แกไขเปน “Hospitel” 
  - หนาที่ 10 จาก “ศคบ.มท.” แกไขเปน “ศบค.มท.” 
  - หนาท่ี 13 จาก “แลวกำลังศรัทธา” แกไขเปน “แลวแตกำลังศรัทธา” 
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  - หนาที่ 15 จาก “เสี้ยม” แกไขเปน “เซี้ยม” และ “ฉาบพนัง” แกไขเปน 
“ฉาบผนัง” 
  - หนาท่ี 21 ตัดคำวา “แตตองม”ี ออก เนื่องจากคำซ้ำกัน 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แทนคำวา Hospitel 

นางสิริวรรณ  บูรณสิงห 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

: ขอหารือวาไดเขารวมประชุม Zoom แตเนื่องจากติดวิทยากรมาบรรยายเลย
ไดออกจาก Zoom ถือวาติดภารกิจหรือไม 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 
นางสิริวรรณ  บูรณสิงห 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

: ถือว ามาประชุม แตควรเปดไว ตลอดเวลาไมควรออกจากการประชุม  
เผื่อมีอะไรท่ีจะเสนอความคิดเห็น ก็สามารถท่ีจะเสนอความคิดเห็นได 
: - หนาที่ ๓ จาก ผูไมมาประชุม นางสิริวรรณ บูรณสิงห ผูอำนวยการกอง
การศึกษา ฯ (ติดภารกิจ) เปนผูมาประชุม นางสิริวรรณ บูรณสิงห ผูอำนวยการ
กองการศึกษา ฯ (ผานประชุม Zoom) 

นายวีรวัฒน ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. 

: - หนาที่ 28 ตัดคำวา “หัวหนาฝายผังเมือง” ในบรรทัดท่ี 6 นับจากดานลาง
ออก 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผานมา 

1. ติดตามความคืบหนาการออกแบบแปลนหอพระพุทธชินราช สนามกีฬา ฯ 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หอพระท่ีสนามกีฬาฯ แบบดำเนินการแลวเสร็จหรือยัง 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ดำเนินการเสร็จแลว ซึ ่งทานรอง ฯ ธวัชชัย พึ่งสมบัติ ไดใหขอเสนอแนะ  
เพื่อใหการดำเนินการเร็วขึ้น คือ 1. ออกแบบใหเปนจัตุรมุข 4 ดานเทากันหมด 
ฐานพระที่จะสรางบริเวณหนาอาคารสำนักงานของกองการศึกษา  ฯ ปจจุบัน 
ความสูงประมาณ 6 เมตร เนื่องจากตรงแทนองคพระจะยกขึ้นมาประมาณ 60 
เซนติเมตร ความสูงตัวพระสูงประมาณ 3 เมตร และรอบดานจะโปรงโลง  
เปนคากอสรางทำใหม ไมมีคาตนทุน (Factor F) ประมาณ 70,000.- บาท  
และผอ.อณุรัตน ใหความเห็นวาใหรวมเกี่ยวกับงานพิธีเพราะกอนดำเนินการ  
ตองมีการบวงสรวง ๒ ครั้ง ครั้งละ 10,000.- บาท รวมเปนเงิน 90,000.- 
บาท แตถาซื ้อสำเร ็จรูปที ่มีจำหนาย และนำมาครอบที ่แทน และรวมคา  
พิธีพราหม เปนจำนวนเงิน 230,000.- บาท เฉพาะองคสำเร็จรูปมาสง  
ถึงที่ เป นจำนวนเงิน 195,000.- บาท หอพระไมมีลวดลายกระจกใด  ๆ 
เนื่องจากการออกแบบใหความคิดเห็นวาอนาคตในสนามกีฬาจะเปนทรงโมเดิรน
มากกวา ที่จะเอากระจกสีไปประดับ จึงใหออกแบบมาในรูปทรงดังกลาว 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปจจุบันศาลตาง ๆ ทรงโมเดิรน มีจำนวนมาก หลังคาเรียบแตไมใชแบบน้ี  
หลอเฉพาะหรืออยางไร กวางเทาใด องคพระใสไดหรือไม 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ใสได เพราะคิดใหใสฐานดานลางประมาณ 1.5 เมตร ไมรวมภายนอกทั้งหมด 
และความสูงที่องคพระ 3 เมตร 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รวมฐานดวย ปกติพระมีฐานกวาง 
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นายบัญชาพินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: วัดจากองคพระประมาณ 1.4 เมตร หนาตักโดยยกพระออกมาไมมีฐานรอง 
เพราะฐานรองเปนปูนที่ไปทำใหม 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใครมีความคิดเห็นอยางไรบาง 1.70 เมตร คืออะไรบริเวณขวามือ 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: เทียบใหเห็นวาคนสูงประมาณ 1.70 เมตร สูงประมาณฐานพระ แทนที่เปน
พระพุทธรูปประดิษฐขึ้นไปดานบน เพ่ือใหมุมมองคนไมควรจะอยูสูงเกินกวาพระ 
ความสูงประมาณ 75 เซนติเมตร 

นายธวัชชัย  พ่ึงสมบัติ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก (2) 

: สำหรับการทำฐานพระในประสบการณคือศาลพระพรหมกองชางดำเนินการ   
ซ้ือตัวองคพระพรหมในราคา 70,000 บาท และท่ีบึงราชนกกองชางดำเนินการ  
ซื ้อเชนกัน ที ่แนะนำในรูปแบบน้ี เนื ่องจากทางสถาปตยกรรมที ่ออนชอย  
ปูนป นเราไมสามารถดำเนินการได รูปแบบน้ีนาจะเปนที ่เหมาะสมที ่สุด  
แต บร ิ เวณฐานอยากให ม ีความส ู งประมาณ  50 เซนต ิ เมตร  ให องค   
อยูตรงกลางฐานใหเดินรูปใหใหญหนอย จะดูสงางาม สวนรูปแบบจะหารือกับ
ผู ขายมีหลายที ่อาจจะไดลดราคาหรืออาจจะไปเอาเองเปนการลดตนทุน  
เมื่อรูตนทุนนาจะประมาณ 200,000 บาท สวนอื่น ๆ วัสดุอุปกรณที่มีอยู ปูน 
หิน ดิน ทราย นาจะอยูในกรอบนี้ แนะนำใหเอาแบบนี้เนื ่องจากรวดเร็วและ
สวยงาม 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใครมีความคิดเห็นอยางไรบาง  
 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: เห็นดวย เนื่องจากเร็วและสวยงาม สำเร็จรูป  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: องคพระตอนนี้ไมทราบวาเปนอยางไรบาง 
     - ปดทองใหมไดหรือไม คาปดทองประมาณเกือบแสน แตถาอยูภายนอก  
จะทนทานหรือไม เดี๋ยวใหชางหลอพระมาดู อันนี้เปนเนื้อโลหะใชหรือไม  
     - ซื้อสำเร็จมีสวนสูงแคไหน 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: สูง 3 เมตร เอาเฉพาะดานลางสูงชนฝา องคพระพุทธรูป ประมาณ 2.50 เมตร 
ตัวยอดท่ีขึ้นไปอีก ประมาณ 1 เมตร  

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: น้ำหนักเทาไหร ฐานตองแนนหนาขนาดไหน 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ใชเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอนจะขึ้นเปนแทนตองเทพื้นรองรับกอน และ  
เทเปนแทนข้ึนไปปดพ้ืนดานบนอีกครั้ง 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ลายเขาแตงใหหรือไม 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: เปนลายปูนปน แตไมมีกระจกประดับสีที่เปนเกร็ดกระจก ขึ้นอยูกับเราเลือกสี
ระหวางสีขาวนวล ๆ และสีเหลือง 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขาวทอง เดินทองในลายหรือสวนนูนของลายใหสวยงาม ใครมีความคิดเห็น
อยางไรหรือไม 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 

: ขอเพ่ิมเติมจากในรูปจะมีพระพุทธรูปปรางยืนอีก 2 องค  
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นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตองไปวัดฐานพระแลวดูมิติ จะไดสรางซุมใหเพียงพอ ฐานกวางเทาไหร 

นายบัญชาพินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ฐานกวาง 1.50 เมตร แตแทนตองกวางกวานั้น 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ถายรูปออกมาประมาณนี ้เห็นพระทั ้งองคและเห็นพระโมคคัลลานะและ  
พระสาลีบุตรเปนองคหรือไม เนื้อองคพระเปนอยางไม 

ส.อ.ธีรพล  เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 

: เฉพาะหนาตักพระใชหรือไม 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ฐานของพระเปนทองเหลือง สูงประมาณ 1.40 เมตร หอพระที่กวาง 1.50 
เมตร จะลงไดพอดีที่ตัวพระ 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จะนำพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ไวบริเวณใด 
 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ถาจะนำพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตรเขากับหอพระตองปรับเปลี ่ยน
รูปแบบใหกวางขึ้น 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ลึกขึ้น กวางเทาเดิมใชหรือไม 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ตองเปนจัตุรัส เพื่อใหทรงดูสมดุลกัน 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไปวัดมาใหม แตทรงใชทรงเดิม 

นายบัญชา  พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ใหนำพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรอยูในหอพระดวย เวลาวัดขนาดจะได   
นำสององคนี้เขาไปอยูในหอพระดวย 

ส.อ.ชูศักดิ์  เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬาอบจ. พิษณโุลก 

: ไมรู ความเปนมาตั้งแตทีแรกวาองคพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ที่นำมา
ประดิษฐานอยูมีวัตถุประสงคอยางไร ในองคพระทั่ว  ๆ ไปจะเปนพระประธาน 
อยูแลว พอเรามามองอยูต่ำกลับกลายเปนวาโมคคัลลานะและพระสาลีบุตร  
จะมีความเดน 

นายวีรวัฒน ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. 

: ความคิดเห็นสวนตัว พระที่ประดิษฐานอยู ทุกวันนี ้นำมาจากวัดน้ำหนาว  
นายกธวัชชัย กันนะพันธุ ไปนำมาเน่ืองจากมีเหตุการณลบหลู ซึ่งคนพิษณุโลกรับ
ไมได และนำมาครั้งแรกมาวางอยูดานหลังของหอประชุม 600 ที่นั่ง ทุกคนไมได
ส ังเกตจนมาเห็นว าซอกดานหลังทั ้งสองฝ  งเป นหองน้ำซ ึ ่งไม เหมาะสม  
จึงมีการยายมาอยู ณ ตำแหนงปจจุบันที่เห็นอยู ตอนน้ีกำลังที่จะหาที่ประดิษฐาน
เพ่ือใหเปนที่สงางามก็ยังไมเคยเห็นเอาพระพุทธชินราชนำมาวางไวในท่ีกลางแจง
แบบนี้ เคยเห็นแตในที่ที่สงบ เวลาเราวางพระที่บานเรายังวางไมใหตรงกับประตู
กับหองน้ำ ซึ ่งเปนความเชื ่อท่ีตองระวังกัน เพราะฉะนั ้นนาจะหาสถานที่   
ที่อยูในหองไวเปนที่สักการะของนักเรียนจะดีกวาหรือไม เกรงวาจะเหมือนศาล
พระพรหมหรือไม 

นายสุชาติ อินทับทิม 
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณโุลก
(2) 

: ติดตามเรื่องนี้ตั้งแตยายองคพระ ดีใจดวยที่นายกธวัชชัย  กันนะพันธุอันเชิญ
พระมาและสานตอ แตองคพระพุทธชินราชทานประดิษฐานบริเวณไหน   
ก็ไม เป นไร ผมเห็นด วยจะยายจากองค เด ิมไว บร ิเวณกองการศ ึกษา  ฯ  
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และเหมาะสม เพราะคนท่ีเขาไปแลวบริเวณขวามือจะยกมือไหวแตจะทำอยางไร  
ใหพระพุทธชินราชปจจุบันมาเพิ ่มเติมพระโมคคัลลานะ และพระสารีบ ุตร  
ทั้งสององคตามทั่วไปเชน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจะไมมีพระโมคคัลลานะ  
และพระสารีบุตร วัดจันทนตะวันออกไมมีพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร  
ที่วาการอำเภอบางระกำ ไมมีพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร แตของเรามี 
เราจะทำอยางไรก็อ ันเช ิญทานมาเพราะฉะนั ้น  ขอเร ียนในที ่ประช ุมวา  
ทาน ผอ.กองชาง ลองไปดูวาตัวองคทานความกวางเทาไหร ความยาวเทาไหร 
ความสูงเทาไหร  
     คำอธิษฐานหลวงพอพระพุทธชินราช ขอเสนอใหยายมาวางไวดานขางหรือ
หนากระถางธ ูป เพราะคนที ่มากราบไหว ส ักการะจะได มองเห ็นช ัดเจน  
ที่เลขานุการสำนัก ฯ กลาววาใหสงางามกวาเดิมเพราะพระพุทธชินราชบางคร้ัง 
ที่เราเห็น เชน โรงแรมท็อปแลนด ชั้น 12 มองลงมาพระปรางคและหลวงพอ
พระพุทธชินราชจะต่ำมาก ถาขยับแลวมองดูแลวสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
ก็ไมเหมาะ องคพระพุทธชินราชที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกคนที่สรางใหนำไปไว
ในหอประชุมเล็ก อยากเสนอวาบริเวณหอพระลองเปดดูวาใชคำวา “มณฑป” 
เสนอแนะวาอยากไดแบบอันแรกพอทำอยากใหตรงชอฟากระดกสักนิดนึง  
เพราะสถาปตยกรรมเรายังยึดแบบเกาอยูเราทำใหคนเห็นแลวศรัทธา       
     - กองที่รับผิดชอบหนังสือเวียนที่จะออกเวียนเรารูตัวเลขแลวสรางหอพระ 
และกองการศึกษา ฯ วาประมาณ 200,000 บาท  
     - เห็นดวยกับทางกองชางที่เสนอมาวาทำทีเดียวเลยอันเชิญและบวงสรวงเลย 
     - มอบหมายคนจะตองดูแล คือการถวายน้ำวันพระหรือดอกบัวตอนเชา  
ถาเสร็จแลวกองการศึกษาฯก็ดูแลตอไป 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬาอบจ. พิษณโุลก 

: ถือวาเปนความละเอียดออน พอเราทำแลวมุมมองคนตางกันไป ถาเราทำแลวดี
คนศรัทธาก็ถือวาดีไป  

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก(2) 

: สรุปคือรูปแบบนาจะจาง สวนรูปแบบสถาปตยกรรมขอไปปรึกษากับทางราน
กอนวาจะมีรูปแบบอะไรบาง ขอใหตัดสินใจวาจะซื ้อหรือทำเอง มีทุกอยาง  
แตตองสูราคา เพราะตองมาทำขนาดใหญกวาเดิม ตองตัดสินใจกอนวาจะเอา
แบบใด เราไมมีความสามารถท่ีจะทำลายกนก จะมานำเสนอรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 
 

: เสนอแนวคิดเบื ้องตน เห็นที ่เทศบาลบางปูดูเหมาะสมแตวาวัตถุประสงค  
ในการนำพระองคนี ้มาคือ เพื ่อใหประชาชนที ่เขามาภายในสนามกีฬา ฯ  
ไดสักการะบูชาหรือนำมาเพราะปกปองรักษาสิ่งตาง ๆ ถาจะนำเรียนอยาง  
ที่ทานเลขานุการ อบจ.พล. กลาว จะมีหองอยูหนึ่งหองแตทั้งนี้อยูที่วัตถุประสงค 
วาทานจะเอาไวดูแลรักษาพื้นที่หรือไวใหประชาชนสักการะ ถาสักการะบูชา
แนะนำวาจะทำเปนอาคารมณฑปอยูดานนอก 

นายมนตชัยวิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: สรุปคืออยางที่ทานรอง ฯ ธวัชชัย ทานที่ปรึกษา ฯ ไดนำเรียนในที่ประชุม         
     - ใหกองการศึกษาฯ ทำหนังสือเวียนแตละกองเพื ่อที ่จะรวมสมทบทุน  
อยูที่ประมาณ 200,000 บาท  
     - อยากสรางไวใหกับผู ที ่มาใชบริการหรือคนที ่มาแขงขันกีฬา มาออก   
กำลังกาย สรางทั้งทีอยากสรางใหสวยงาม  
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2. เรื่องติดตามประตูรั้ว บริเวณดานหลังศาลากลาง ไมใหเขามาจอดภายในเขต
โบราณสถานพระราชวังจันทน 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ประตูรั้ววังจันทนขณะนี้ดำเนินการถึงไหนแลว 

นางสิริวรรณ  บูรณสิงห 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

: ไดหาแผงกั้นไปปดทั้ง 3 จุดเรียบรอยแลวจุดที่ ๑ และ จุดที่ 2 คือบริเวณหลัง
ศาลากลางที่มีคนเขาไปจอดรถ จุดที่ 3 จะเปนชุมชน 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬาอบจ. พิษณโุลก 

: นำเรียนเพิ่มเติมวาในขณะน้ีผูรับผิดชอบไดประสานกับทางศาลากลางจังหวัด 
เจาหนาที่ฝายปกครองไดมารวมปดดวย เนื่องจากเราบอกเหตุผลวาปดแลว   
เราจะปรับปรุงในเรื่องของภูมิทัศนในเรื่องของความสะอาด เบื้องตน  เพื่อสราง
ความเขาใจ จุดที่ 3 คือจุดท่ีทะลุออกไปทางดานหลังท่ีเปนเนินดิน และทะลุออก
ทางประตูคายสมเด็จ ฯ จุดท่ี 1 จะอยูตรงประตูเกาตรงสหกรณออมทรัพยครู 
เปนบริเวณท่ีไมมีประตูและตรงรั้วถูกตัดไปหมด ซึ่งดานหลังจะเปนศาลเทพารักษ 
ที่ปดเพราะมีบางสวนนำรถเขามาจอด จุดที่ 2 ทางเจาหนาที่แจงวาทางเทศบาล
จะมาเก็บขยะ ขณะนี้ในสวนของศาลากลางรับทราบวาเราจะปรับภูมิทัศน   
เพ่ือความสวยงามร้ัวที่ติดกับทางศาลากลางไดตัดกิ่งไมหมดแลว  

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จุดนี้นาปดที่สุด เพราะคนไปจอดแลวนำขยะมาทิ้ง ตองทำการสรางรั้วเพ่ิม
หรือไม เพราะไมใชถนนสาธารณะ ถาสรางรั้วเพ่ิมก็ตั้งงบประมาณในป 2565 

3. ติดตามการจัดทำสื่อประชาสัมพันธเชิญชวนฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

น.ส.ใกลรุง ยิ้มศิลป 
หน.ฝายประชาสัมพันธ  
กองยุทธศาสตรฯ 

: การรณรงคเชิญชวนการฉีดวัคซีน ถือวาเปนวาระสำคัญ ที่ผานมาไดมีการจัดทำ
สื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของอินโฟกราฟฟค ปายภาพประชาสัมพันธรณรงค
การฉีดวัคซีน ในสวนของการประชาสัมพันธแอพพลิเคชั ่นจังหวัดพิษณุโลก  
ที่ชื่อวา “พิดโลกพรอม” และ “หมอพรอม” ไดรณรงคเชิญชวน และในสวนของ
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธตาง ๆ ไดมีการจัดทำคลิปวีดีโอการลงทะเบียน “พิดโลก
พรอม” ในการฉีดวัคซีนของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชประเด็นในเรื่อง
ของความหวังของมนุษยชาติโลกที่ไมตองสวมหนากากอนามัยจะไมเปนเพียง
ความฝนตอไป ไดดึงประเด็นของประเทศอิสลาเอลที่ไมตองสวมหนากากและ
ประชากรไดรับวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองเรียบรอยแลว และใชแอพพลิเคชั่น 
“พิดโลกพรอม”มาเปนตัวชูในเรื่องการรณรงคเขาถึงงายในการลงทะเบียนเขาไป
จองวัคซีน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขณะนี้ยอดจองวัคซีนอยูที่ประมาณ 140,000 พิษณุโลกมีเปาอยูที่ 700,000 
คน จะเปนคนภายในและภายนอกจังหวัดก็ไมเปนไร จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งไว 
๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ คน  ซ ึ ่ งเก ินกว าจำนวนประชากร 860,000 คน ต ั ้ งไว   
ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เพราะมีประชากรแฝงมาอยู 70 เปอรเซ็นต 

4. แจงเจาหนาที่ รปภ. ตั้งจุดคัดกรองการเขา-ออก ของผูที ่เขามาใชบริการ
สวนสาธารณะบึงราชนก ใหใชสถานที่สำหรับออกกำลังกาย หามมิใหใช
สถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ 
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นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีคนมาใชบริการออกกำลังกายหรือไม 
 

นายบัญชาพินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: สวนใหญจะมาวิ่ง ปนจักรยานก็พอมีบาง 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให รปภ. ตรวจตราดูวามีการม่ัวสุมหรือไม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอใหที่ประชุมทราบ 
4.1. สำนักปลัดฯ 
นางอรัญญา เนตรผสม 
หน.สำนักปลัดฯ 

: มีรายงานผลการดำเนินงานในชวงเดือนที่ผานมาของฝายบริหารฯมี จำนวน 5 
เรื่อง ดังนี้ 
     1. เรื่องสนับสนุนงบประมาณและเชิญชวนบุคลากรเขารวมพิธีมี จำนวน 2 
กิจกรรม คือ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึก
พระมหาจักรีบรมราชวงศ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 การจัดกิจกรรมวันคลาย
ว ันสวรรคตสมเด ็จพระนเรศวรมหาราชเมื ่อว ันท ี ่ ๒5 เมษายน 2564  
     2. เรื่องคืนหลักประกันใหกับผูรับจางจำนวน 2 โครงการ โครงการแรก คือ
โครงการซอมแซมระบบประปาบริเวณบานพักขาราชการ และซอมแซมอุปกรณ
ชำรุดภายในอาคาร 1 และอาคาร 2 โครงการที ่สองเปนโครงการซอมแซม
เปลี่ยนวัสดุอุปกรณสุขภัณฑหองน้ำ ระบบประปาท่ีศาลาประชาคม            
     3. เรื่องของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของอบจ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2564 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณารางคูมือการจัดทำแผนฯโดยมีใหแตละสวนราชการ
ดำเนินการจัดทำรายละเอียด สงขอมูลใหสำนักปลัดภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ นี้ 
     4. เร ื ่องการจัดการประช ุมคณะทำงานประเมิน LPA เม ื ่อว ันที ่ 20 
พฤษภาคม 2564 มอบแตละสวนราชการดำเนินการเก็บตัวชี้วัดท้ัง 5 ดาน  
     - ดานการบริหารจัดการ  
     - ดานการบริหารงานบุคคล  
     - ดานการเงินการคลัง  
     - ดานบริการสาธารณะ  
     - ดานธรรมมาภิบาล  
     5. การจัดกิจกรรม 5 ส. เพ่ือปรับปรุงสถานที่ทำงานนาอยู ผนวกกับกิจกรรม
พิษณุโลกเมืองสะอาด เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการเรียบรอย 
และกิจกรรมครั้งตอไปจะเปน วันที่ 27-28 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนการตัดแตง
ตนไม  
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4.2. สำนักงานเลขานุการฯ 
นายวีรวัฒน ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. 

: ในชวงเดือนพฤษภาคมไดเตรียมที่จะนำเสนอในการประชุมสภา อบจ.พิษณุโลก 
เนื ่องจากสถานการณโควิด จึงขอเลื ่อนการประชุมออกไปกอนและในสวน  
ของกองเองไดมีการเตรียมในเรื่องของงบประมาณถายโอนจากสำนักปลัด  ฯ  
ในเร ื ่องของงบประมาณที ่จะตองมาดูแล ในเรื ่องของคาตอบแทนตาง  ๆ  
ของผ ู บร ิหารในการปร ับงบประมาณเพื ่อเสนอทางกองย ุทธศาสตร  ฯ  
เพ่ือเบิกจายเงินไดทัน  
     - เร ื ่องประช ุมสภาฯจะตองกำหนดเพื ่อน ัดประช ุม ทางกองพัสดุ  ฯ  
มีงบประมาณตาง ๆ ที่จะตองขอความเห็นตอสภา อยากหารือวาจะทำหนังสือ  
ถึง ผวจ.เพ่ือขอจัดใหมีการประชุมสภาแตมีขอจำกัดในเรื่องของจำนวนผูเขารวม
ประชุมจะสะดวกในชวงใดของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไดตลอด การประชุมตอนน้ียังมีมาตรการหามเกิน 50 คน ทำญัตติใหเรียบรอย 

นายวีรวัฒน ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. 

: ในเรื่องของญัตติแจงสวนราชการทุกสวน ถามีเรื ่องที่จะนำเสนอตอสภา  ฯ  
ใหนำเสนอหนังสือ เพ่ือท่ีจะไดนำมาบรรจุและสงหนังสือ 

4.3. กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
นายอณุรัตน แกวทองคำ 
ผอ.กองยุทธศาสตรฯ 

: เร ื ่องที ่ ๑ ชวงเดือนพฤษภาคมที ่ผ านมามีการเปลี ่ยนแปลงโครงสร าง  
กองยุทธศาสตร ฯ ไดประสานงานกับทุกสวนราชการใหดำเนินการแกไขคำชี้แจง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2564 ที ่มีผลกระทบตอรายการ  
ที่เกี ่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณที่ไดดำเนินการไปแลว จำนวนแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 157 โครงการ  
  เรื่องที่ ๒ ยกเลิกและไดทำบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายที่เกี่ยวกับ
การเปลี ่ยนแปลงโครงสรางจำนวน 44 รายการ ที ่ได ดำเนินการไปแลว  
ก็ยังอยูในระหวางการตรวจสอบความถูกตองของรางขอบัญญัติที่ทุกสวนดวย  
ถามีอะไรผิดพลาดหรือไมชัดเจนในเรื ่องคำชี ้แจงหรือขอระเบียบกฎหมาย  
ก็ใหประสานนำกลับไปใหแกไข และสวนในเรื ่องของการจะแกไขแผนหรือ
งบประมาณก็ไดประสานไปแลววาในสวนที่จะแกไขหรือจะโอนที่กระทบกับแผน
ก็มีสวนราชการหลาย ๆ สวนไดสงเรื่องมาใหทางกองยุทธศาสตร ฯ ไดดำเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณป ๒๕65 และ  
อยูในระหวางดำเนินการ คาดวาภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะดำเนินการใหแลวเสร็จ 

นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รายงานใหทราบแลวถือปฏิบัติดวยกองไหนตกหลนจะโอนงบประมาณการปรับ
ตำแหนงปรับชื่อปรับตำแหนงในแตละกอง 
     - การปรับโครงสรางชื ่อโครงสรางตองแจงหนวยงานราชการนอก เชน 
แจงจังหวัดใชหรือไม จังหวัดก็ไปดำเนินการเองทองถิ่น อบต. เทศบาลเปนคน
แจงเองแลวสมาชิกสภา ฯ ใหรูแลวหรือไม หรือประธานสภา ฯ เปนคนแจง 

นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: ตรงน้ีก็ไดผานเว็บไซตของ อบจ.พล. 
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นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แจงลงเว ็บไซตถ ือว าไมเปนทางการเปนชองทางหนึ ่งที ่ทำให ร ู ง ายขึ้น  
แตรูไมทั่วถึง ตองทำเปนหนังสือใหประธานสภาแจงในที่ประชุมเพ่ือทราบ 

4.4. กองชาง 
นายบัญชา พินิจอุปพันธ 
ผอ.กองชาง 

: ฝายกอสรางและซอมบำรุง ขณะนี้ทำเรื ่องซอมปรับเกรดถนนอยูที่ 5 อำเภอ 
5 ชุดคือ อำเภอเมือง, อำเภอบางระกำ, อำเภอวัดโบสถ, อำเภอพรหมพิราม และ
อำเภอวังทอง ซึ่งไดดำเนินการเสร็จไปแลวที่โครงการตัดหญาไหลทางขณะนี้
ดำเนินการอยูที่ 4 อำเภอคือ อำเภอพรหมพิราม, อำเภอวัดโบสถ, อำเภอเนิน
มะปราง อำเภอวังทองกำลังดำเนินการ สวนปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังทำไป  
ที่หมูบานเขาชี 
  ฝายเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดดินและถมดินบดอัดแนนที่โรงพยาบาลพุทธ  
ชินราชแหงที ่ 2 ดำเนินการเสร็จแลว ขุดลอกคลองที ่อำเภอบางระกำขณะนี้
ดำเนินการไดประมาณ 30 เปอรเซ็นต สวนอำเภอเมืองเพ่ิงเริ่มดำเนินการที่ตำบล
ไผขอดอนได ประมาณ 10 เปอรเซ็นต 
  ฝายการโยธา ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากฝายสถานที่และสวนสาธารณะมีโครงการ  
ที่ดำเนินการไปแลวคือมีการตกแตงประดับทางเขาสำนักงานอบจ. ทำปาย
ประชาสัมพันธปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาสองสวางปรับปรุงภูมิทัศนตัดแตง  
กิ่งไมทั้งที่บึงราชนกและภายในพระราชวังจันทน  
  ฝายสำรวจและออกแบบ มีการเบิกจายตามงบประมาณขอบัญญัติ ป 2563 
จำนวน 10 โครงการ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การปรับเกรดถนนปกติแลวไมมีวัสดุใหเขาใชหรือไม 
     - ให ประสานเบื ้องตนกอนที ่ เราจะเข าดำเน ินการ  15 ว ัน 2 อาทิตย  
ควรจะแจงพื้นที่เพื่อเขาจะมีลูกรังไปเสริมใหเราในการที่จะมาชวยปรับซอมถนน
มันจะเกิดประสิทธิภาพไดดีกวา ควรแจงใหพื้นที่ทราบวาเราจะปรับเกรดถนนทาน
มีวัสดุมาลงหรือไม 
     - ถนนที่ไปปรับเกรดถาเปนไปไดตัดหญาสองขางทางถือเปนการทำความ
สะอาดใหสวยงาม 
     - ฝายประชาสัมพันธควรประสานขอรูปกับกองชางวาเขาไปทำอะไรที ่ไหน 
ตรงไหนไปสื ่อใหกับประชาชนใหเห็นวาเราทำอะไรไปบาง บางสถานท่ี เชน 
โรงพยาบาลพุทธชินราชประชาชนไมรูวาเราเขาไปดำเนินการอะไรใหบาง  อะไร  
ที่เราทำแลวเปนประโยชนในวันขางหนา ดำเนินการเลยและแจงใหทราบ 
     - เรื่องการปรับเกรดเรามีการปรับเกรดถนนหินคลุกหรือไม สวนใหญจะเปน
ลูกรัง ประสานลวงหนาและแจง สจ. ในพ้ืนที่ทราบ 

๔.๕. กองคลัง  
นางสุวิมล เจริญพร 
ผูอำนวยการกองคลัง 

: รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ขออนุญาตใหฝายการเงิน
และบัญชี ฯ รายงานเกี่ยวกับรายรับรายจาย 

น.ส.จำรัส เขาด ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  

: รายงานผลการดำเน ินงานของกองคล ัง ฝ ายการเง ินและบ ัญช ีประจำ   
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
     - ตรวจสอบใบสำคัญและฎีกาการเบิกจายเงินของทุกสวนราชการ จำนวน 
๑๙๖ ฎีกา  
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     - ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจายสำหรับฎีกาที่ไดรับอนุมัติแลว จำนวน ๑๙๖ 
ฎีกา  
     - จายเช็คใหกับผูมีสิทธิรับเงินพรอมลงทะเบียนจาย จำนวน ๑๘๕ ฎีกา 
     - ตรวจสอบใบสำคัญรับเงินพรอมรับรองการจายเงิน จำนวน ๑๘๕ ฎีกา 
     - จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานผู บริหารทองถิ ่นทราบ  
เปนประจำทุกวัน 
     - งานจัดทำบัญชีทุกประเภท และทะเบียนตาง ๆ 
     - งานจัดทำงบทดลอง งบรายจาย และงบตาง ๆ พรอมรายงานประจำเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
      - งานควบคุมและจัดทำบัญชีในระบบ E-Laas 
สรุปรายละเอียดโครงการที ่ย ังดำเนินการ และเบิกจายไมแลวเสร็จและขอ
ดำเนินการตอในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
      - กันเงินไวในป ๒๕๖๓ ซึ ่งเบิกจายไปแลว ๑๙๘ โครงการ จาก ๒๗๘ 
โครงการรายจายจริงตามงบประมาณ ถึง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จายไป
แลว ๓๓๑,๘๒๕,๖๕๔.๗๐ บาท ซึ่งคิดเปน ๓๓.๔ เปอรเซ็นต จากประมาณการ
รายจาย ขณะนี้ คงเหลือ ๘๐ โครงการ 
      - ร าย ง านรายร ั บจร ิ ง ของ เด ื อนพฤษภาคม  ๒๕๖๔  จำนวน เ งิ น
๖๐๙,๘๙๕๑๓๐.๗๐ บาท คิดเปน ๖๙ เปอรเซ็นต ของประมาณการรายรับ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: รายไดจากทรัพยสินคืออะไร 

น.ส.จำรัส เขาด ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  

: รายไดจากทรัพยสิน คือ ดอกเบี้ย 
 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ดอกเบ้ียอยางเดียวใชหรือไม 

น.ส.จำรัส เขาด ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  

: เปนดอกเบ้ีย และคาเชา 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: คาแบบตาง ๆ เปนรายไดจากทรัพยสินหรือไม 

น.ส.จำรัส เขาด ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  

: คาแบบตาง ๆ จะเปนรายไดเบ็ดเตล็ด 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เบ็ดเตล็ดมีอะไรบาง 

น.ส.จำรัส เขาด ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  

: คาขายแบบ และรายไดอ่ืน ๆ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: อ่ืน ๆ คืออะไร 

น.ส.จำรัส เขาด ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  

: เปนคาสมัครสอบ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขายทอดตลาดคืออันนี้หรือไม 
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น.ส.จำรัส เขาด ี
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 

: ตอนแรกจัดเปนรายไดจากทุน ตอนน้ี E-Laas จัดเปนรายไดเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เงินอุดหนุนทั่วไปคิดวาจะเขาอีกหรือไม ที่ เขามา คือ เอาไปใชพวกเงินเดือน  
ที่ขาด 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผูอำนวยการกองคลัง 

: เปนเงินอุดหนุนตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอน เขามา ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ .- 
บาท ไม น าจะเข ามาอีก รายได หมวดอื ่นที ่ เป นหมวดเง ินอุดหนุน  ตั ้งไว  
กวา ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท จะรวมเงิน อสม. เขาไปดวย คือผานในระบบ  
โดยสวนใหญก็เปนโครงสรางที่เกี่ยวกับเงินของโรงเรียนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนด
วัตถุประสงค 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เงินอุดหนุนทั ่วไป ๓๐๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเงิน อสม. คาเงินเดือนครู   
ใชหรือไม รวมแลวไดเทาไหร 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผูอำนวยการกองคลัง 

: ได ๑๖๗,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท เทาที ่ประมาณการ แตยังเหลืออีกหลายเดือน 
คำนวณจากความเปนจริง 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เห็นเงินอุดหนุนมาไมคอยครบ แตยอดตัดไปแลวใชหรือไม ผอ.สุวิมล หรือตอง
ถาม ผอ.ยุทธศาสตร ฯ ตัดไปแลวใชหรือไม คือ เราเคยขอไป ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ .- 
บาท ตัดไป ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  

นางสุวิมล เจริญพร 
ผูอำนวยการกองคลัง 

: สำนักงบประมาณใหมาเงินจัดสรรรายไตรมาสเขาระบบบัญชี เงินจะเขา  
ใกลสิ้นป 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได  

: รายงานฝายพัฒนารายไดขอรายงานการจัดเก็บรายไดประจำเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ ดังนี้ 
   - ภาษีบุหรี่ ๑,๔๒๙,๑๕๐.๓๖ บาท  
   - ภาษีน้ำมัน ๖๓๙,๓๔๗.๑๓ บาท  
   - คาธรรมเนียมบำรุงโรงแรม ๕๙,๕๘๖.๔๑ บาท 
ตารางเปรียบเทียบรายรับจริงตามปงบประมาณ 

 
 
 
 
 

ภาษ◌ียาส◌ูบ ภาษ◌ีน◌้◌ําม◌ัน คาธรรมเน◌ียมฯ รร.
ป 2562 32,592,283.38 11,528,191.17 919,467.12
ป 2563 27,510,376.50 11,032,370.35 747,052.26
ป 2564 18,328,282.66 6,760,366.99 478,512.52

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

กราฟเปร◌ียบเท◌ียบรายร◌ับจร◌ิงตามปงบประมาณ (ภาษ◌ียาส◌ูบ ภาษ◌ีน◌้◌ําม◌ัน และ
คาธรรมเน◌ียมฯ โรงแรม)
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ตารางเปรียบเทียบภาษีบุหรี่ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ได ๑,๔๒๙,๑๕๐.๓๖ บาท  

 
นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ถือวามีแนวโนมที่ลดลง 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 

: ตารางเปรียบเทียบภาษีน้ำมันประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ได ๖๓๙,๓๔๗.๑๓ บาท 

 
ตารางเปรียบเทียบคาธรรมเนียมบำรุงโรงแรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ได ๕๙,๕๘๖.๔๑ บาท 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562 2563 2564

กราฟเปร◌ียบเท◌ียบภาษ◌ีบ◌ุหร◌ี◌่กกกกกกกรรรรรรกกกกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรรรรฟฟฟฟฟฟฟฟาาาาาาาาาาาาาา เเเฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟปปปปปปปฟเเเเเเเเเเเฟฟฟฟฟฟฟฟ รรรรรรรรรปปปปปปปปปปปปปปป◌รรรรรรรรรยียยยยรรรรรรรรรรรร◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร บบบบบบบ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ยยยยยยยย◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ เเเเเเเบบบบบบบบบบบบททททททททเเเเเเเเเเเ ◌ททททททททททททยียยยยทททททททททท◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ทททททททททททททททททททททททททบบบบบบบบ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ยยยยยยยย◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ภภภภภภบบบบบบบบบบบบบบ าาาาาาาาาภภภภภภภภภษษษษษษษษษาาาาาาาาาาาาาาาา ◌ีบบบบบษษษษษษษษษษษษษ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ ◌◌◌◌◌หุหหหหหหหบบบบ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌บบบบบบบบบบบบบบบ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ รรรรรรรหหหหหหหหหหหหหหห◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ◌ี◌รรรร ีี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2562 2,427,787.32 2,357,306.34 2,669,166.96 2,578,289.22 2,799,779.88 2,581,216.86 3,065,475.30 2,728,307.52 3,100,716.72 2,886,301.50 2,773,315.80 2,624,619.96
2563 2,128,245.48 1,975,785.00 2,275,185.48 2,224,878.06 2,622,086.64 2,114,009.04 2,300,552.16 1,969,726.98 2,433,653.76 2,375,368.80 2,648,349.84 2,442,535.26
2564 2,196,353.10 2,512,482.42 2,091,291.00 2,743,819.92 2,429,850.06 2,235,000.18 2,690,335.62 1,429,150.36 0 0 0 0
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562 2563 2564

กราฟเปร◌ียบเท◌ียบภาษ◌ีน◌้◌ําม◌ันกกกกกกกกรรรรรรกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรรฟฟฟฟฟฟฟาาาาาาาาาาาาาา เเเเเเฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟปปปปปปปปปฟเเเเเเเเเฟฟฟฟฟฟฟ รรรรรรรรรปปปปปปปปปปปปปป◌รรรรรรรรรรรรยียยยยยรรรรรรรรรรร◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร บบบบบบบ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ยยยยยยยยย◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ เเเเเเเบบบบบบบบบบบบบบททททททททเเเเเเเเเเเเ ◌ททททททททททททยียยยยยททททททททททท◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ททททททททททททททททททททททททบบบบบบบ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ยยยยยยยยยย◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ภภภภภภภบบบบบบบบบบบบบ าาาาาาาภภภภภภภภภภษษษษษษษษาาาาาาาาาาาาาาา ◌◌◌◌◌◌ีีีีีีีีนนนนนนนษษษษษษษษษษษษ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ ◌้◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ํ ้ม้มมมมมม◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌าาาาาาาาาาาา◌ันนนนนนาาาาาาาาาามมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562 831,977.10 919,471.94 956,312.06 1,063,351.54 1,018,147.44 869,514.11 970,459.53 954,368.53 1,004,430.87 918,347.67 1,026,338.93 995,471.45

2563 974,090.77 986,041.28 970,273.45 1,034,414.03 1,021,324.24 885,355.06 825,711.11 704,003.86 834,015.43 896,205.64 941,764.60 959,170.88

2564 834,185.95 934,520.09 881,271.74 1,036,624.00 857,478.63 850,313.97 605,928.00 639,347.13 0 0 0 0
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562 2563 2564

กราฟเปร◌ียบเท◌ียบคาธรรมเน◌ียมฯ โรงแรมกกกกกกกกรรรรรรรกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรรรรรฟฟฟฟฟฟฟฟาาาาาาาาาาาาาาาา เเเเเเฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟปปปปปปปปปฟเเเเเเเเเเเฟฟฟฟฟฟ รรรรรรรรปปปปปปปปปปปปป◌รรรรรรรรรยียยยยยรรรรรรรรรรรรรร◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร บบบบบบบบ◌◌◌◌◌◌◌◌ยยยยยยยยย◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ เเเเเเเบบบบบบบบบบบบททททททททเเเเเเเเเเเ ◌ทททททททททททยียยยยยทททททททททท◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ททททททททททททททททททททททททบบบบบบบ◌◌◌◌◌◌ยยยยยย◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ คคคคคคคคบบบบบบบบบบบบบบบบบบ าาาาาาาคคคคคคคคธธธธธธธธาาาาาาาาาาาาาาาาา รรรรรรรรธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรรร เเเเมมมมมมมมมมมมมมมมนนนนนนนเเเเเเเเเเ ◌นนนนนนนนนนยียยยนนนนนนนนนน◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมม◌◌◌◌◌◌◌◌ยยยยยย◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ฯฯฯฯฯฯมมมมมมมมมมมมมม โโโโโโโโโรรรรรรรโโโโโโโโโโโโงงงงงงงงรรรรรรรรรรรรรรรรรรแแแแแแแงงงงงงง รรรรรรรรรแแแแแแแแแแแแแแแแมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562 66,569.58 68,715.11 68,245.18 87,521.14 78,696.66 102,754.19 71,693.85 53,985.05 91,994.10 86,022.75 72,699.35 70,570.16

2563 71,783.48 67,741.08 91,232.86 84,688.20 89,148.21 98,273.62 38,775.05 2,945.97 29,229.62 42,081.68 59,294.41 71,858.08

2564 73,014.84 65,415.00 81,006.12 77,219.36 35,200.68 44,867.62 37,186.67 59,586.41 0 0 0 0



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี 7/๒๕๖๔ 
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นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตัวเลขกระโดดหายไปไหนเยอะ Covid-19 ใชไหม 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 

: ใช ผลกระทบจาก Covid-19 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: มีโรงแรมเกิดใหมบางหรือไม เพิ่มข้ึนหรือไม 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 

: มีนอย ตอนน้ีกำลังขอขอมูล 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: มองเห็นตัวเลขแลวคิดอะไรไดหรือไม เราไปตรวจสอบจัดเก็บเองถูกไหม 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 

: จัดเก็บเอง มี ๓ ตัว ภาษีน้ำมัน โรงแรม ยาสูบ  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: คิดวาทำอยางไร รายไดจะเพ่ิมข้ึน 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 

: ตอนน้ีอยูในชวงภาวะ Covid-19  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เอา ๑๐๐ เปอรเซ็นต มีตกหลนบางหรือไม 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 

: มีตกหลนบาง 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: บางตรงไหน 

นางกานตจิรา ชูเถื่อน 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 

: มีหลายที่ กำลังเรงรัดออกใหบริการจัดเก็บ ภาษีน้ำมัน โรงแรม ยาสูบ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ฝากใหไปดูการจัดเก็บภาษีใหไดเต็มท่ี 

นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขออนุญาตฝายจัดเก็บรายได มันเปนอำนาจที่ทางรัฐบาลใหเราจัดเก็บเอง  
สิ่งท่ีอยากใหดำเนินการทุกรายการ เชน  
    สวนท่ี ๑ บุหรี่ ในรายงานที่ประชุม อยากรูวาสถานประกอบการ เชน จำนวน 
ที่เราไปจัดเก็บมีก่ีแหง เราจะไดรูความเคลื่อนไหว  
    สวนที่ ๒ ในเรื่องของโรงแรม เปน พรบ. ที่ใหเก็บจากผูพักโรงแรม ซึ่งบาง
โรงแรมเรียกเก็บ บางโรงแรมออกเอง สิ่งที่อยากใหเกิดก็คือ ขอมูลจำนวนโรงแรม
ที่ชำระและไมไดชำระ เพื่อในที่ประชุมแหงนี้เราจะไดรูวาโรงแรมเกิดใหมแลว   
ก็ไมรู ไมมีขอมูลอยางเราเก็บอยู  ๕๐๐ แหง เพื ่อเปนขอมูล ซึ ่งถาเรามีฐาน   
ของขอมูลเราจัดทำขอมูลในเรื่องของที่ตั้ง  
    สวนที่ ๓ คือ สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดใหมเยอะ หลาย ๆ ที่ บางที
ขอมูลกวาจะมาถึงเราเราก็ไมไดดูรายละเอียด เพราะเราขอเขา นอกจากขอเขา   
เราควรสำรวจเอง เพ่ือประกอบกันวาขอมูลจะไดตรงกันในสวนของการดำเนินการ  
หลาย ๆ แหง ไมไดเสีย เรายื ่นหนังสือตักเตือนก็ควรจะมารายงานที่ประชุม   
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ถือเปนหนาที ่ท ี ่ท ุกคนตองเสียภาษีใหร ัฐ ไมง ั ้นหนวยงานเราก็ถ ือว าไมมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเราก็อยูไมได ตอไปถาเขาปลอยภาษีแตละเรื่องใหถาไม
ดำเนินการ อยางเชน ลอเลื่อนเขาก็เก็บใหเรา ในสวนที่จะสงเสริมหรือสนับสนุน  
เพื่อผลักดันใหภาษีเขามาสูในระบบ เพื่อเราจะไดเอาเงินที่ไดมาพัฒนาจังหวัด   
ของเราก็ฝากในฝายจัดเก็บใหดูขอมูล อยากรูวาปมน้ำมันที่เสียใหเรามีก่ีแหง แลว
เก็บไดจริงหรือไม เก็บไดทุกแหงหรือไม หากมีปญหาอุปสรรคเราจะไดมาชวยกัน
แกไขมีวิธีการอยางไร มีแรงจูงใจอยางไร ในเรื่องที่จะทำใหทางโรงแรม ทำแผนท่ี
ภาษีอยูตรงไหน ปมเกิดใหมหลายแหงก็ไมรูวาเขาไดมาเสียหรือไม บางทีก็ยังไม
ไดมายื่น อันนี้ก็ฝากติดตามที่ทำมาก็ดีอยูแลว พัฒนารูปแบบฐานขอมูลใหทางที่
ประชุมไดรับทราบ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กองคลังเขาใจนะ ลองไปปรับดู เพื ่อที ่จะไดขอมูลที ่ชัดเจนขึ ้น การจัดเก็บ   
ตาง ๆ จะไดเต็มเม็ดเต็มหนวยขึ้น 

นางศรีวรรณ ประพฤติธรรม 
รก.หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

: ตอนน้ีเงินสะสมของเราท่ีจะเหลือใชไดอยู ๓๖๔,๔๘๔,๒๙๖.- บาท  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ไมมีหักอะไรแลวใชหรือไม แลวที่รายงานวายอดเงินคงเหลือประจำวันกวา
๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเงินสะสมดวยใชหรือไม  

นางศรีวรรณ ประพฤติธรรม 
รก.หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 

: ใช มีกวา ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเงินสะสม 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหนาฝายผังเมือง 

: ฝายผังเมืองขออนุญาตเพ่ิมเติมขอมูล กรณีท่ีสมาคมชมรมโรงแรมไดประสานกับ
ทางทานนายกเบื้องตน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เกี่ยวกับกองคลังหรือไม 
 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหนาฝายผังเมือง 

: เกี่ยวกับการจัดตั้งของโรงแรม สมาคมโรงแรมมีความเขมแข็งขึ้น งานผังเมือง  
มีสวนเกี่ยวของกับการประสานขอมูล อยางเชนที่ตั ้งของปมน้ำมันพิษณุโลก 
สามารถพัฒนาขอมูลเชิงแผนที ่ได โรงแรมก็เปนอีกสวนหนึ ่งที ่มีเปาหมาย  
ที่จะดำเนินการเชนกัน ตรวจสอบตำแหนงของโรงแรมก็ทำเปนขอมูลเชนกัน  
การเขาตรวจสอบโรงแรมตองดูแลเรื่องขอกฎหมาย 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: สรุปแลวมีโรงแรมเพ่ิมข้ึนใชหรือไม 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหนาฝายผังเมือง 

: มีเพ่ิมข้ึน แตสวนใหญไมยื่นขออนุญาต 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ประสานสมาคมโรงแรม มีโรงแรมตรงไหนบาง กองคลังจะไดมีขอมูล 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหนาฝายผังเมือง 

: รับทราบ 
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๔.๖. กองสวัสดิการสังคม 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขณะนี้เครื ่องพนน้ำยาชนิดฝอยละออง ที่ สสจ. ยืมใชอยู  ประมาณ ๑๐ ป  
ก็จะโอนใหก ับ สสจ . ซึ ่งทราบว านายแพทย สสจ . ลงนามผู ร ับโอนแลว  
เราจะไดนำกลับมาใหทานนายก ฯ ลงนามอีกครั ้งหนึ ่งเปนผู โอน สำหรับ  
เรื่องเทอรโมมิเตอรอินฟราเรด ทั้งหมด ๒,๐๐๐ กวาเครื่อง รวบรวมได ๑,๐๐๐ 
กวาเครื่อง อีกสวนหนึ่งก็ยังอยูโรงเรียน อยูเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอยืมไปใชอยู  
งวดแรกนาจะโอนใหกับ สสจ. ไดประมาณ ๑ ,๐๐๐ เครื่องกอน ซึ่งกระบวนการ  
อยูในระหวางทางอบจ.พล. กับ สสจ. คุยกันในเรื่องของการรับโอน  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ของมีโอนไดเลย  

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: เรียนทานนายก ฯ ตอนนี้ยังเก็บมาไดไมหมด  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ไมตองรอใหหมด ตามยอด ตัดยอดไปเลย 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: อยางที่นำเรียนเมื่อสักครูวาโอนใหกอน ๑,๐๐๐ เครื่อง 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ๑,๕๐๐ เครื่อง ก็เอาไปกอน  

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: รับทราบ กลับไปปรับตัวเลข 
     ตอไปเรื่องเงินอุดหนุนเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไมไดเรียนตอ องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก โดยทานนายก ฯ ไดมอบเงิน
อุดหนุน จำนวน ๓๒๑,๖๐๐๐.- บาท ซึ่งขณะนี้เด็กนักเรียนกลุมนั้นกำลังเรียนอยู 
ก็เปนเรื่องของการซอมเคร่ืองยนต และก็ซอมรถจักรยานยนต 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: พาไปเย่ียม เขาเรียนวันไหนบาง 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ได รับทราบ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เรื ่องของการชวยเหลือผู ประสบปญหาความเดือดรอน องคการบริหารสวน
จังหวัดพิษณุโลก ยังตั้งงบประมาณไวที่ ๖๐,๐๐๐ .- บาท ยังคงชวยเหลือนาย
อาทิตย สุขแสง อยางตอเนื่องจากเมื่อปที่แลว เพียงรายเดียว ถาหากวาเจอผู
ประสบปญหาความเดือดรอนลักษณะนี้ หรือวาผูประสบปญหาความเดือดรอน ที่
เขาขาย องคการบริหารจังหวัดพิษณุโลกชวยเหลือได ยังมีงบประมาณท่ีชวยเหลือ
ไดอยู 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ใชไปเทาไหร 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: พ่ึงใชไป ๖,๐๐๐.- บาท ยังเหลืออีก ๙ ราย 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ผ ู ยากไร ท ี ่ ไม ม ี เ ง ิน เด ินทางไปร ักษาต ัว ใช หร ือไม   พิจารณาอย าง ไร   
มอบฝายประชาสัมพันธทำขาว 
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นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขออน ุญาตนำเร ียน  เง ื ่ อนไขของการช วยเหล ือเป น ไปตามระเ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการสงเคราะหผู ยากไร ซึ ่งผู ยากไรตองผานไป   
ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก  (พมจ.) 
เบื้องตน พมจ. ชวยเหลือแลว หาก พมจ. ไมมีงบประมาณก็แจงมาที่องคการ
บริหารจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเราจะเปนชวงที่ ๒ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ทำไมมีแครายเดียว เขาไมมีเพ่ิมยอด เพิ่มวันที่ออกสำรวจ 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: เขาใจวาผู ที ่เดือดรอน ไมรู ชองทาง เขาก็ไมไดติดตอมา ซึ ่งรายนี ้เปนราย  
ของเทศบาลหวยแกว ซึ่งเมื่อปที่แลวเราชวยเหลือไป ๑  ปแลว ปนี้เปนปที่ ๒  
ซึ่งสภาพของผูที่ไดรับการชวยเหลือดีขึ้น เมื่อคราวท่ีเขาปวยใหม ๆ คือดูแลตัวเอง
ไมได เคลื่อนไหวไมได ซึ่งทานนายก ฯ ก็เคยไปเยี่ยมมา ปจจุบันนี้เขาสามารถ   
ที่จะไปไหนมาไหนไดโดยชวยเหลือตัวเองไดบาง  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตองนำขั้นตอนวิธีการใหฝายประชาสัมพันธไปประชาสัมพันธ 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: เร ื ่องน ี ้ เราทำเป นค ู ม ือองค ความร ู  ฝ ายประชาส ัมพ ันธ สามารถนำไป
ประชาสัมพันธได ศูนยรวมเรื่องจะอยูที่กองการเจาหนาที่ สำหรับเรื่องของรถโยก
รถเข็น ขณะนี้ ไดไปเก็บของที่ไมไดใชแลว ซึ่งสภาพชำรุดและนำกลับมาชอมแซม
ยังสามารถทีจ่ะพอชวยเหลือพ่ีนองท่ีไดรับความเดือดรอน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แลวของอยูที่ไหน 
 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: อยูที่กองสวัสดิการ สวนหนึ่งไดสงซอมแลว ที่อำเภอบางระกำ ตำบลหนองกุลา 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ฝายประชาสัมพันธไปทำขาว 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการเงินซึ่งทางทานรองเวียงมาศ  
ไดกรุณาเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวของมาทำความเขาใจ ขอบพระคุณเปนอยางสูง 
กองสวัสดิการสังคมไดประสานกับ พมจ. ในเรื ่องของที่จะชวยเหลือผู ยากไร  
ผูพิการ ผูสูงอายุ จะปรับสภาพสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย ซึ่งจะมีวงเงินใหหลังละ
ประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: มีดำเนินการหรือไม มีขอมาหรือยัง 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขณะนี้ย ังไมมี คือเมื ่อคราวที ่แล วมีการประชุมคณะกรรมการ ถา พมจ.  
เองก็มีการขึ้นบัญชีไว ซึ่งสวนหนึ่งดูตรงนั้น อีกสวนประสานพื้นที่ดวย สำหรับที่ 
พมจ. เสนอมาเหมาะสมหรือไม ใหทางพ้ืนที่ชวยกรองอีกชั้น 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แลวจะไดทำเม่ือไหร ประชุมกองทุนไปนานหลายเดือนแลว  
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นางเวียงมาศ ธีระแนว 
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: เรียนทานประธาน การเริ่มตนในเรื่องของโครงการจะตองเปนอนุกรรมการ  
เรื ่องพัฒนาคุณภาพ ที ่ทราบมาจากฝายภานุพงษก็คือวา เขากำลังทำแผน  
การดำเนินงานอยู  หลังจากนั ้นก็จะไปสู ในเรื ่องของการประชุม แลวก็ผาน
คณะกรรมการชุดใหญจะดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งมีบางรายการที่สามารถ   
จะของบไดเลยและบางรายการก็ตองเขียนโครงการใหเปนไปตามเงื ่อนไข   
ของระเบียบ เราตองรอคณะกรรมการชุดใหญที่จะอนุมัติดำเนินการ แตก็บอก   
ฝายภานุพงษไปแลววาตองใหรีบดำเนินการ เพราะวาเดี๋ยวมันจะกลายเปนวาเงิน
มันยังอยูในทอเยอะ แตก็มีบางอยางที่จะตองไปใชหนี้อะไรที่ดำเนินการไปแลว  
ของปเกา ๆ 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ขออนุญาตตอ เรื่องของศูนยซอมอุปกรณคนพิการที่อำเภอบางระกำ ซึ่งไดมีการ
พูดคุยวางแผนกันไว ว าจะได ดำเน ินการตอแลวก ็จะเร งร ัด  ตามนโยบาย  
ของทานนายก ฯ  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ฝากดูผลงานกองทุนฟนฟูใหมันมีภาพลักษณออกมาใหประชาชนไดเห็นและ  
เปนประโยชน อยางเช น ไปซอม ไปใชหนี ้ อะไรที ่เป นหนี ้เขาอยู หลายป   
ตามโรงพยาบาลตาง ๆ และการดูแลซอมบานผูยากไร ทำไมขอมูลชา มีอยูแลวที่ 
พมจ. ทำไมไมมีความคืบหนา 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: คนทำงานในกองทุนก็มีอยู คนเดียว ซึ ่งในสวนหนึ ่งก็มีงานประจำอยู ด วย  
แลวก็อีกสวนหนึ่งก็ไป กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) ดวย ก็จะลาชา 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: คุณเสนอมาใหเขาไป 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: ก็เปนโอกาสของเขา 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ก็บอกวาไมกระทบงานประจำ แลวมาเปนขออางวาตองไป กอ.รมน. อีก  
ไมรู วางานเขามีมากนอยแคไหน ผอ. ตองรู แลวก็ดึงตัวกลับมาทำงาน  ไมงั้น  
ก็เปนขออาง กองทุนนี้นิ่งสนิท ๘ ป เดือนหนาตองเห็นผลงานผูยากไรบาง และ
การใชหนี้  

๔.๗ กองสาธารณสุข 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

 
: ขออนุญาตนำเรียนในภารกิจของกองสาธารณสุข ปจจุบันมีขาราชการไปชวย
ราชการอยู ๔ ทาน เปนทั้งรักษาการหัวหนาฝายแลวก็เปนเจาหนาที่ ซึ่งกำลัง
ขับเคลื่อนในเรื ่องของภารกิจในการที ่จะตองรับถายโอนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งขอมูลขณะนี้ไดนำเสนอทานนายก ฯ ไปแลว จำนวน
ทั้งส้ินที่  รพ.สต. มีอยูในพิษณุโลก ๑๔๗ แหง 
     เรื่องของสถานการณ covid-2019 ในปจจุบัน ซึ่งถามองในภาพใหญทั้งโลก  
ผูติดเชื้อยอดอยูที่ ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ กวาคน มีผูเสียชีวิตประมาณ ๓,๔๐๐๐,๐๐๐ 
กวาคน สำหรับประเทศไทยก็อยูในลำดับที่ ๙๒ ของโลกท่ีมีการติดเชื้อ 
     ยอดสะสมการลงทะเบียนรับวัคซีนของจังหวัดพิษณุโลกลง Application  
ของ “หมอพรอม”ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กวาคน “พิดโลกพรอม” ประมาณ 
๓๐,๐๐๐ กวาคน แลวก็รับลงทะเบียนในเชิงรุกอีกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กวาคน  
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ซึ่งปจจุบันตัวเลขที่อยูที ่ ๒๕๘,๐๐๐ คนเศษ ถานับเปนเปอรเซ็นต อยูที ่ ๕๕ 
เปอรเซ็นต อันนี้เปนภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก ไมนับผูที่มีอายุต่ำกวา ๑๘ ป
บริบูรณ  
     รายละเอียดของการรับวัคซีนของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งองคการบริหารสวน
จังหวัดจะไดรับโควตามาชุดแรก ๑๐๐ ทาน ชุด ๒ อีก ๓๘๑ ทาน สำหรับการรับ
แรงงานที่กลับมาจากตางประเทศ และผานการกักตัวที่สถานการกักตัวของรัฐ 
State Quarantine ในเดือนพฤษภาคม ๒๗ ราย ซึ ่งมีญาติมารับและองคการ
บริหารจังหวัดพิษณุโลกจะตองนำสง  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ชุดที่ ๒ วัคซีนจะไดฉีดเมื่อไหร  

วาที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: ประสานเขากอน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะประสานภายในให 

๔.๘. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: โครงการปรับปรุงบริเวณลานแสดงพรรณไมประดับใบประดับดอก ไดรับการ
สนับสนุนจาก ผอ.บัญชา กองชาง สนับสนุนเครื่องจักรกล ขณะนี้ปรับเรียบรอย
แลว ขั้นตอนตอไปคือจัดซ้ือจัดจาง เราไดปรับพ้ืนที่ภายในทั้งหมด 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: จะแสดงไดชวงเดือนไหน  

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: วางแผนไวเดือนกันยายน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เดือนกันยายนจะมีดอกไมออกใชหรือไม 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: ครับ สวนมากจะเปนไมใบ ไมดอกจะปลูกดานขางหนามีแสงแดด 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ไมใบอยูขางในรม ไมดอกอยูขางนอก เดี๋ยวจะจัดประชุมที่นั้น 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: โครงการปลูกบัววิกตอเรีย ตอนนี้เราไดดำเนินการปลูกลงไปในสระ จำนวน ๕๐ 
ตน เสนผาศูนยกลาง ๒๐ เซนติเมตร อยูขั้นตอนบำรุงรักษา อาจจะมีใบที่เสียบาง 
ซึ่งไดแจงผูรับจางดำเนินการมาทดแทนให 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: พยายามกำจัดพวกตะไคร 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: ตอนเย็นใหคนงานทำลวงเวลา กำจัดอยูทุกวัน กลางวันเขาปฏิบัติหนาที่ตนเอง 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เดือนกันยายนจะบานเต็มที่ใชหรือไม 
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นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: บัวกระดงตองใชระยะเวลา ๖ -๘ เดือน บานประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร  
รับน้ำหนักไดสูงสุดก็ประมาณ ๗๕ กิโลกรัม 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: รับน้ำหนักไมตองพูดถึง หามไมใหขึ้น ใหทำบัวปลอม ทำดวยคอนกรีต 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ประจำป ๒๕๖๔ ภายใตความ
รวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละแหงมีหนาที่รวบรวมมาสงใหกับ องคการบริหารสวนจังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือดำเนินการกำจัด ปนี้สรุปยอดต้ังแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงปจจุบัน 
ตอนนี้สงมาแลว ๖๙ แหง จาก ๑๐๑ แหง ยังไมครบ รวมขยะอันตรายที่ไดสะสม
ขณะนี้ ๙,๘๗๘ กิโลกรัม ๙ ตันกวา 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตันละกี่บาท  
 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: ตันละ ๑๔,๐๐๐.- บาท 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ๑๐ ตัน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท เราตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ใชหรือไม 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: ปนี้จะเอารอบเดียว แตยังสงกันมาไมครบ จึงขยายเวลาใหถึงสิ้นเดือน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ที่ไหนยังไมไดสงติดตามทวงถาม 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: มีอยู ๓๒ แหง ที่ยังไมสง 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอมูลนี้นำไปประชาสัมพันธดวย 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: โครงการ “รวมพลคนสรางฝายชะลอน้ำ” ประจำป ๒๕๖๔ ดำเนินการทั้งหมด 
๑๕ รุน จำนวน ๒๕ ฝาย ระหวางวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๔  
โดยดำเนินการโครงการแลวเสร็จ และมีประชาชนใหความสนใจเขารวมโครงการ
เป นไปตามเป าหมาย  เป นจำนวน  ๑ ,๐๕๐  คน  อ ีกท ั ้ ง ในป   ๒๕๖๔  นี้   
ยังไดเร ิ ่มดำเนินโครงการสรางแนวกันไฟ เพื ่อลดปญหาไฟปาที ่มักเกิดขึ้น  
ในชวงที ่เกิดความแหงแลง โดยมีประชาชนใหความสนใจเขารวมโครงการ  
เปนจำนวน ๑๗๐ คน 
     ปจจุบันฝายชะลอน้ำที่กองทรัพยากร ฯ ดำเนินการมาอยางตอเนื่อง สามารถ
ชวยเพ่ิมความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปาโดยรอบ และสามารถเปนแหล งกักเก็บน้ำ  
ให ก ับประชาชนใช สำหร ับอุปโภค บริโภค ชวยบรรเทาความ เด ือดร อน  
ของประชาชนในพื้นท่ีไดเปนอยางดี 
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นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: อยากเห็นภาพหลังจากที่เราทำมาแลวสักเดือนสองเดือน วาสภาพของฝาย  
เปนอยางไร เห็นแตตอนสรางอยางเดียว หรือวาเสร็จแลวพังก็ไมรู  

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: มีครับ แตไมไดนำเสนอ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ทำใหเห็นวาเกิดขึ ้นอยางแทจริง ภาพตรงนั ้นเราก็ไปใหกับประชาชนได   
รู  เขาก็อยากจะทำ เราก็พรอมที ่จะทำให พยายามแนะนำพวกที ่มาขอถุง  
ฝายปองกันใชไหม เวลาเขามาเอาบอกวาเอาปูนผสมทราย อยาไปเอาทราย  
ลวน ๆ เพราะถุงผุทรายกับปูนจะกลายเปนหิน มันจะยังกักน้ำไดอยู  ไมงั้น   
จะขอเราทุกป อัตราสวนเทาไหรถามกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมรับงานขุดเจาะบอบาดาลไปใช
หรือไม 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

: ตอนน้ียังคงเปนคำสั่งเดิม กองชางยังคงดำเนินการอยู 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ผอ.บัญชา บอกยายแลว ฝายรายงานมาก็ได 

ผอ.บัญชา พินิจอุปพันธ
ผูอำนวยการกองชาง 

: เปนฝายปองกัน หัวหนาชมภู 

นายชมภู จันทรเชื้อ  
หัวหนาฝายปองกันฯ 

: โครงการเจาะบอบาดาล  บานหมั ่นแสวง หมู  ๑๑ ตำบลบอภาค อำเภอ  
ชาติตระการ ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ  
ขอรายงานงานสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค เพื่อชวยเหลือผูประสบ  
สาธารณภัยในเขตพื้นที ่อำเภอเมือง ,อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก รวมจำนวน  ๓๙๖,๐๐๐ ลิตร 
   ๑. อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลดอนทอง     
          -  วัดบานไร                           จำนวน    ๑๒,๐๐๐ ลิตร 
          -  หมูที่  ๑๔  บานหินลาด          จำนวน    ๗๒,๐๐๐ ลิตร 
รวมจำนวนน้ำแจกจายเพื่ออุปโภค – บริโภค ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งสิ้น  
๘๔,๐๐๐  ลิตร 
   ๒.  อำเภอเนินมะปราง ตำบลชมพู 
          -  หมูที่ ๑ บานเนินสูง               จำนวน    ๒๔,๐๐๐ ลิตร  
รวมจำนวนน้ำแจกจายเพื่ออุปโภค – บริโภค ในเขตอำเภอเนินมะปราง ทั้งสิ้น  
๒๔,๐๐๐ ลิตร 
   ๓.  อำเภอวังทอง  
           ตำบลวังพิกุล 
          -  หมูที่ ๙ บานดงไผ.                 จำนวน    ๑๒,๐๐๐ ลิตร 
 ตำบลดินทอง 
          -  หมูที่ ๑๐ บานเขาหนองกบ       จำนวน    ๙๖,๐๐๐ ลิตร 
 ตำบลวังทอง 
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          - สำนักสงฆเทพประทานพร         จำนวน    ๒๔,๐๐๐ ลิตร 
 หมูที๑่๑ ตำบลชัยนาม 
          -  หมูที่ ๖ บานซำบอน               จำนวน    ๒๔,๐๐๐ ลิตร 
 ตำบลวังนกแอน  
          -  หมูที่ ๒ บานหวยหยวก            จำนวน    ๔๘,๐๐๐ ลิตร 
          -  หมูที่ ๓ บานบอ                     จำนวน    ๖๐,๐๐๐ ลิตร 
          -  โรงเรียนบานซำตะเคียน หมูที่ ๙ จำนวน    ๒๔,๐๐๐ ลิตร 
รวมจำนวนน้ำแจกจายเพื ่ออุปโภค – บริโภค ในเขตอำเภอวังทอง ทั ้งสิ้น  
๒๘๘,๐๐๐ ลิตร 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ดีมาก เจาะบอบาดาลแลวไดน้ำหรือไม 

นายชมภู จันทรเชื้อ  
หัวหนาฝายปองกันฯ 

: ไดน้ำทั้งหมดครับ 
การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 
     ๑. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง พรอมเจาหนาที่เขาดำเนินการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อชวยเหลือเกษตรกร หมูที่ ๑ บานบางบา ตำบลชุมแสง
สงคราม อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยแลงขาด
แคลนน้ำในการทำการเกษตร (อยูระหวางดำเนินการ) 
     ๒. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง พรอมเจาหนาที่เขาดำเนินการ
ติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำ เพื ่อชวยเหลือเกษตรกร หมู ที ่ ๒ บานชุมแสงสงคราม  
ตำบลชุมแสงสงคราม  
     ๓. สนับสนุนรถยนตดับเพลิงกระเชาฉีดน้ำพรอมบันได พรอมเจาหนาท่ี   
เขาปฏิบัติงาน ตัดกิ่งไมใหแกโรงเรียนบานบานบึงธรรมโรง หมูที ่ ๑๐ ตำบล  
ศรีภิรมย อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: รถดับเพลิงไปดำเนินการทำอะไร 

นายชมภู จันทรเชื้อ  
หัวหนาฝายปองกันฯ 

: รถดับเพลิงนำไปตัดแตงกิ ่งไม เนื ่องจากมันสูง รถกระเชาเล็กไมสามารถ  
ดำเนินการได      

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: รถกระเชาสูงก่ีเมตร 
 

นายชมภู จันทรเชื้อ  
หัวหนาฝายปองกันฯ 

: สูง ๒๐ เมตร จำเปนตองใชเพราะรถอ่ืนสูงไมถึง 
      - เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ๑๐ ลอ จำนวน ๑ 
คัน พรอมเจาหนาที่เขาระงับเหตุเพลิงไหมที่โกดังสินคาของบริษัท อังกูรทราน
สปอรต  จำกัด  ตั้งอยูเลขที่ ๑๙๕/๑ หมูที่ ๕ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง 

     - สนับสนุนเจาหนาที ่ดำเนินการฉีดพนน้ำยาฆา เชื ้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙  
(Covid – 2019) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

: ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ยังคงกำหนดการเดิม ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๔ และกลุมที่ ๒ จำนวน ๓๘๑ คน ในเดือนมิถุนายนเชนเดียวกัน แตวัน เวลา 
สถานที่ยังไมชัดเจน ทาง สสจ. แจงวาไมมีวัคซีนอยูในมือ จึงกำหนดวันไมได  
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อีกสวนหนึ ่งตามแผนสาธารณสุขก็แจงวาจะเขาเดือนมิถุนายน กรกฎาคม 
สิงหาคม จะเปน แอสตราเซนเนกา สำหรับเดือนกันยายนจะมีวัคซีนทางเลือก  
๔ ยี ่หอแอสตราเซนเนกา, ซิโนแวค, จอหนสัน แอนด จอหนสัน, ไฟเซอร 
กระทรวงสาธารณสุขแจงมาแบบน้ี ไมแนใจวาจะเปนไปตามแผนหรือไม 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แนะนำเขาเลยเด๋ียวจะจัดสถานที่ให ๓๘๑ คน 

๔.๙. กองพัสดุและทรัพยสิน 
นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

 
: ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ขออนุญาตใหหัวหนา
ฝายรายงาน 

นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหนาฝายทะเบียนพสัดุและ
ทรัพยสิน 

: ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 - ดำเนินการออกเลขวัสดุครุภัณฑและจัดทำทะเบียนทุกสวนราชการในสังกัด  
จำนวน ๔๖ รายการ  
 - ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาที่พนจากภาระผูกพัน จำนวน ๕ โครงการ 
 - ดำเนินการออกสำรวจติดตามคุร ุภัณฑหอกระจายเสียงอัตโนมัต ิไรสาย  
ที่ อบจ.พล. ไดไปติดตั้งไวในเขตของเทศบาล และ อบต. เมื่อป ๒๕๔๗, ๒๕๔๘  
เก็บเพ่ือดำเนินการจัดจำหนายโดยวิธีการโอน ถายังใชไดอยูก็จะโอนใหแตที่สำรวจ
มาชำรุดก็จะดำเนินการขายทอดตลาดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดลงไป
สำรวจก็มีตำบลดอนทอง, บานปา, หัวรอ, อรัญญิก, บึงพระ, สมอแข, มะขามสูง, 
ทาโพธิ์ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: หอกระจายขาว บางอันยังอยูครบใชหรือไม 

นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุ ฯ 

: บางอันก็ไมครบ ก็เก็บมาเทาที่เก็บได ยกตัวอยางเชน ของดอนทองที่ออกไป   
ก็ยังมีติดตามเสา ๓ ตน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: จะมีวิธีการอยางไร แจงความ 

นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุ ฯ 

: เก็บเทาที่เก็บไดกอน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ทำหลักฐานใหชัดเจนรายการอะไรบางที่จัดซื้อจัดจางมาวาเก็บอะไรมาบาง  
ทำหลักฐานทางราชการ ถาเก็บมา แตเสา ลำโพงไมมี เครื่องเสียงไมมี  

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

: ตอไปขอเชิญฝายจัดหาพัสดุรายงาน 

นางภัครรัศมิ ์เที่ยงธรรมโม    
รก.หัวหนาฝายจัดหาฯ 

: ขออนุญาตรายงานโครงการที ่เกี ่ยวกับกองพัสดุและทรัพยสินและสวนของ   
ฝายจัดหา ดังตอไปน้ี โดยมีการจัดจางโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีท้ังหมด ๒๐ รายการ 
     โครงการท่ียกเลิกไปไมมีผู มายื ่นเอกสาร โครงการกอสรางสะพาน คสล.  
หมู ๑๑ บานบึงคัด บริเวณสะพานทานเจาคุณบึงคัด ต.บางระกำ เชื ่อมตอ  
ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก งบประมาณ ๓,๕๒๒,๐๐๐.- บาท  
ราคากลาง ๔,๔๖๐,๔๕๙.- บาท  
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นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: โครงการแรกไมมีผูยื่นมาหลายรอบ ฝากกองชางไปดู เตรียมทำราคาป ๒๕๖๕ 
ใหม กองยุทธศาสตร ฯ ไปปรับดูว าไมไดทำ ปรับชองในแผน ฯ ไดหรือไม  
การกันเงินที่เขาใชแบบแปลนแขงขันกันเสนอราคาจาก ๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท  
เหลือ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท จะไดทำใหเสร็จ ภายในป ๒๕๖๕  

นางภัครรัศมิ ์เที่ยงธรรมโม    
รก.หัวหนาฝายจัดหา ฯ 

: ตอไปเปนโครงการใชว ิธ ีค ัดเล ือก เนื ่องดวยเดิมใชว ิธ ีการประกวดราคา  
(E-bidding) แตตอมาเนื่องดวยกฎกระทรวง จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเปนโครงการ  
ทีมี่ผูชนะแลวมายกเลิกจะทำเปนการจัดจางโดยวิธีคัดเลือก 
     โครงการที่ ๑ กอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานปาเขาไร 
หมูที่ ๙ ตำบลบานปา เชื่อมตอ หมูที่ ๑๑ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     โครงการที ่ ๒  กอสร างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเร ียบ (เคพซีน)  
ซอยชางลวง หมูที่ ๙ ตำบลชมพู ซำตาเจียม หมูที่ ๗ เชื่อมตอ ตำบลเนินมะปราง 
อำเภอเนินมะปราง งบประมาณ ๓,๙๘๐,๐๐๐.- บาท 
     โครงการที ่ ๓ กอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต   
สาย พล.ถ. ๖๕ - ๐๐๑ สายบานเนินพะยอม บานหวยน้ำปลา เชื่อมตอ บานหวย
น้ำอุน ตำบลบานดง อำเภอชาติตระการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
     โครงการที ่ ๔ กอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต  
สาย   หมูที่ ๙ ตำบลเนินกุม อำเภอบางกระทุม เชื่อมตอ ตำบลหนองหญาไทร  
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๒,๓๓๐,๐๐๐.- บาท 
     โครงการที ่ ๕ กอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต  
สาย  หมูที่ ๔ บานไทรงาม ตำบลปาแดง เชื่อมตอ หมูที่ ๖ บานหวยทองฟาน  
ตำบลทาสะแก อำเภอชาติตระการ งบประมาณ ๔,๓๖๐,๐๐๐.- บาท 
     ทั้ง ๕ โครงการนี้จะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยการสงหนังสือเชิญชวน
ใหกับผูประกอบการที่สงทะเบียนไปรษณีย และอยูในจังหวัดพิษณุโลก จะมีการ
รับเอกสารในวันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เหลืออีกจำนวน ๑๔ โครงการ  
จะเปนโครงการที่ไดรับแบบเรียบรอยแลว แตอยูระหวางดำเนินการขออนุมัติ  
จัดจางโดยวิธีคัดเลือก ในสวนของงานโครงการจะเปนเรื ่องของการจัดประชุม  
เน ื ่องด วยแนวทางการปฏ ิบ ัต ิท ี ่ออกมาเป นไปตามกฎกระทรวงมาใหม   
ทางกองพัสดุ ฯ โดยฝายจัดหา ฯ ก็ไดดำเนินการเชิญประชุมซักซอมแนวทาง
วิธ ีการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงโดยวิธ ีการที ่จะมีในเร ื ่องเงื ่อนไข ว๘๙  
สวนราชการทุกสวน เมื ่อวันที ่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 
๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมสุพรรณกัลยา ไดซักซอมไปเบื้องตนแลวถึงเรื่องของ   
การจัดทำ รางขอบเขตการดู SME ดูอยางไร ดูสินคาที ่จำเปนตองกำหนด  
ใหเปน Made in Thailand ตอนน้ีไดดำเนินการไปแลว 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ทุกกองถือปฏิบัติ 
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๔.๑๐. กองการเจาหนาที่ 
นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
     เรื่องท่ี ๑ ประกาศ อบจ.พิษณุโลก เรื่อง รับโอนขาราชการอบจ. หรือพนักงาน
สวนทองถิ ่น เพื ่อแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงสายงานผู บริหารที ่ว าง ประกาศ  
อบจ.พิษณุโลก เรื่อง รับโอนขาราชการอบจ.พิษณุโลก หรือพนักงานสวนทองถิ่น 
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน ๔ ตำแหนง ๔ อัตรา ดังนี้ 
     ๑. ตำแหนง ผูอำนวยการกองสาธารณสุข ๑ อัตรา 
     ๒. ตำแหนง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ๑ อัตรา 
     ๓. ตำแหนง หัวหนาฝายปองกันและควบคุมโรค ๑ อัตรา 
     ๔. ตำแหนง หัวหนาฝายบริหารงานปท่ัวไป ๑ อัตรา 
ผูประสงคขอโอนไปรับราชการในตำแหนงดังกลาวขางตนยื่นแบบคำรองขอโอน
พรอมเอกสารที ่เกี ่ยวของที่ อบจ.พิษณุโลก กำหนด ไดตั ้งแตบัดนี้เปนตนไป  
จนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอ
สอบถามรายละเอ ียดได ท ี ่ฝ ายสรรหาและบรรจุแต งต ั ้ ง อบจ .พิษณุโลก  
โทร.๐๕๕-๙๘๗-๗๑๘-๒๐ ตอ ๔๒๘ ในวันเวลาราชการ หรือwww.ppao.go.th 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: อยางกรณีเกี่ยวกับรองเวียงมาศ ที่วาลาออกวันไหน สามารถสรรหากอนได
หรือไม 

นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: สรรหาไมได ตองรอเกษียณอยางเดียว 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ยุบเลยหรือไม 

นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: คือตามโครงสราง จะมีปลัด และรองปลัด ๒ ทาน เปนตำแหนงนักบริหาร
ระดับสูง จึงให ก.กลาง สรรหา จะไดระดับกลาง ๑ คน ระดับสูง ๑ คน   
อยูระหวางที่ ก.กลาง จะจัดสอบ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ก็ไมรูจะเอาใครมา ระดับสูงมาก 

นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: รองกลางคือทานรองอำนวย 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ไมมี สูง กลาง ต่ำ ใชหรือไม 
 

นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: มีแค ระดับสูง และระดับกลาง 
     เรื ่องที ่ ๒ การฉีดวัคซีน บุคลากร อบจ.พิษณุโลก มีความประสงคเขารับ  
การฉ ีดว ัคซ ีนป องก ันโรคต ิด เช ื ้ อ ไวร ัสโคว ิด  ๒๐๑๙  (Covid – 2019)  
กองการเจาหนาที่ไดประสานงานกับ สสจ.พิษณุโลกถึงจำนวนโควตาที่  อบจ.
พิษณุโลก ไดรับฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (Covid – 2019) 
จำนวนไมนอยกวา ๓๐๐ คน ซึ่งไดสำรวจขอมูลผูมีความประสงคเขารับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (Covid – 2019) มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๘๑ 
คน โดยไดดำเนินการสงขอมูลใน สสจ.พิษณุโลก เรียบรอยแลว และหากไดรั บ  
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การประสานงานจาก สสจ.พิษณุโลก ถึงกำหนดวันที่เขารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก
จะรีบดำเนินการแจง ใหทุกสวนราชการทราบทันทีตอไป 
     เรื่องที่ ๓ การประชุมเพื่อซักซอมการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง   
ใหแกหัวหนาสวนราชการและผู อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับมอบนโยบาย   
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑในการประเมิน  ฯ
อยางเครงครัด โดยไดดำเนินการไปแลว เมื ่อวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ หองประชุมสุพรรณกัลยา ทางฝายสงเสริม ฯ ไดรับนโยบายจากทานนายก ฯ 
ใหประเมินตามขอเท็จจริงในการประเมินรอบที ่ ๒ (ตั ้งแต ๑ เมษายน ถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ไดดำเนินการเรียบรอยแลวจึงเรียนใหที่ประชุมทราบ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตอนน้ีรับสมัครจบหมดหรือยัง 
 

นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: ยังรับสมัครพนักงานจางอยู ๔ ตำแหนง ๖ อัตรา ถึงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เปดนานไปหรือไม 

นายยศ ชาติรังสรรค 
ผอ.กองการเจาหนาที่ 

: ตองเปดรับสมัครไมนอยกวา ๗ วันทำการ ยอดรวมผูสมัคร ผูชวยนักวิชาการ
สาธารณสุข ๔๕ ราย พนักงานขับรถยนต ๑๑ ราย คนงาน ๓๕ คนสวน ๑๒ รวม
แลว ๑๐๓ ราย 

๔.๑๑. หนวยตรวจสอบภายใน  
นางนนทสรวง ภูหริยวงศสุข 
หัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน 

: ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอใหหัวหนาสายงาน  
เปนผูรายงาน 

น.ส.ขวัญรักษ หมื่นศรีชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

: สายการตรวจสอบดานพัสดุขอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ ดังนี้ 
   ๑. ตรวจสอบรายงานพัสดุประจำปเปรียบเทียบงบทรัพยสินและการเขาระบบ   
E-Laas ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ประจำป 
๒๕๖๓  
   ๒. ตรวจสอบวัสดุ ประจำป ๒๕๖๔ ตั้งแตตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
   ๓. ตรวจสอบการใชและรักษารถยนตสวนกลาง ประจำป ๒๕๖๔ ตั้งแตตุลาคม 
๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ 

นางจันทิมา สังขดิษฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

: สายปฏิบัติการตรวจสอบ ๒ ดานการบัญชีการคลังและการเบิกจายขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม ดังนี้  
     ๑. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี  การจัดเก็บรายได  ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการตรวจใบนำสงรายได 
เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔  
     ๒. ตรวจสอบการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการตรวจสอบฎีกา
จำนวน ๑๕ ฎีกา 
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     ๓. ตรวจสอบการเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา) ขณะนี้อยูระหวาง
การดำเนินการตรวจสอบของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เบิกจายจำนวน  ๔๘ 
หมายเลขผูใชไฟ จำนวน ๕๘ ฎีกา 

นางนนทสรวง ภูหริยวงศสุข 
หัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน 

: ขออนุญาตเพ่ิมเติม จะเห็นไดวาการตรวจสอบขอมูลของหนวยตรวจสอบภายใน 
จะเปนการตรวจสอบหลังการเบิกจาย ในสวนการตัดยอดจะไมเหมือนกันและ  
จะไมตรงกันในแตละเรื ่อง เพราะฉะนั้นการที่จะใหรายงานผลใหเปนปจจุบัน  
คงจะทำไมได เพราะในขณะระหวางการตรวจสอบหากพบขอผิดพลาดหรือ  
สิ่งท่ีไมปกติเจาหนาที่ตรวจสอบก็จะแจงใหทราบ ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูปฏิบัติ 
ที่จะตองดำเนินการแกไข และแจงผลการแกไขใหเจาหนาที่ตรวจสอบทราบกอน  
ที่จะออกรายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสนั้น ๆ หรือในแตละครั้ง การตรวจ
ครั้งน้ีจะเปนการตรวจ ครั้งที่ ๓ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ถือคำแนะนำของตรวจสอบภายใน ใหทุกกองถือนำไปปฏิบัติ และเปนไปตาม
ระเบียบ ฯ  

๔.๑๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
นางสิริวรรณ บูรณสิงห 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ขอรายงานเรื่องพระราชวังจันทนตามกรอบโครงสรางใหม  พระราชวังจันทน  
มีการถายโอนภารกิจจากฝายกีฬาและนันทนาการ เปนฝายสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และไดมอบหมาย  
ใหดูแลเรื่อง เอกสาร, สภาพแวดลอม, การปรับปรุงภูมิทัศน โดยปฏิบัติทุกวัน และ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดรับความอนุเคราะหจากรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ ่งสมบัติ ตรวจดูความเสียหาย  
ของหลังคาทั้งหมด ๓๖ แผน ดำเนินการซอมแซมเปนที่เรียบรอย และไดกำชับ
คนงานใหดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณโดยรอบใหเรียบรอยอยูตลอด สวนเรื่องรั้ว
พระราชวังจันทนที่เกิดความเสียหายก็ทำการซอมแซมเปนที่เรียบรอย เหลือเพียง
ตัดหญาและขนกิ ่งไม และกำชับคนงานกองชางใหด ูแลพระราชวังจ ันทน  
ใหเรียบรอย  
     กิจกรรมตอไปในวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะทำงาน ฯ 
และประชุมคณะกรรมการเรื ่องการศึกษานอกระบบ  ศาสนา และวัฒนธรรม  
ก็มีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ ่งสมบัติ  
เปนประธาน และที่ปรึกษา ฯ นางประนอม ทิวะพันธุ ดูแลในเรื่องของการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ไดใหเกียรติมาใหคำแนะนำในเร่ืองเตรียมการ และมีเลขานุการ
นายก อบจ.พล. วาท่ีรอยตรีวีรภัทร จีนดวง ทีเ่ปนคณะกรรมการ ฯ ทั้งสนามกีฬา 
ฯ และพระราชวังจันทน เพื่อจะไดนำแนวนโยบายของนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดพิษณุโลกมาปฏิบัติ และไดใหขอเสนอแนะในเรื่องของแนวรั้วที่ซอมแซม
เรียบรอยแลว 
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นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แนวกำแพงอิฐที่กอไวตรงปอมดานหนา ที่เปนปายประชาสัมพันธชื่อสถานท่ี เชน 
ปายศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน , ปายวัดวิหารทอง ที่เปนอิฐแดงชำรุด
เสียหายหลายจุด ตั ้งแตประตูทางเขาดานขวาและดานซาย เริ ่มสึกกรอน  
โดยธรรมชาติแลว ถูกปลวกกินหรือไม ขอใหดำเนินการตรวจสอบและแกไขตอไป 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 
 

: ในสวนของฝายกีฬา ฯ คราวที ่แล วก็ไดนำเสนอในเรื ่องมาตรการการใช   
สนามกีฬา ฯ และครั้งนี้จะขอรายงานในเรื่องของผลกระทบในการดำเนินการ
ดังกลาว เนื่องดวยตอนนี้ประชาชนมาใชสนามกีฬา ฯ เปนจำนวนมาก ประมาณ 
๒๐๐ - ๓๐๐ คน จึงไดจัดสถานที่ในการจอดรถ และไดรับคำชมจากผูที ่มาใช
บร ิการแตก ็ย ังมีป ญหาในเร ื ่องความสว างของสนามก ีฬา ฯ ไม เพ ียงพอ  
จึงดำเนินการแกไขชั่วคราวใหไฟฟาสองสวางรายทางใชงานไดตามปกติเรียบรอย
แลว และมีกลุมของกีฬาชนิด Surf Skate ไดใชพื้นที่ในสนามกีฬา ฯ เปนจำนวน
มาก จึงดำเนินการจัดพ้ืนที่บริเวณเลนกลางของถนนเปนสถานที่เลนชั่วคราว และ
แจงแนวทางการดำเนินการสรางในป ๒๕๖๕ ชวงนี้ใหใชพื้นที่บริเวณดังกลาวกอน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตั้งงบประมาณซอมแซมหมอไฟฟาที่ระเบิดไวแลวใชหรือไม 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 

: ดำเนินการเขาบรรจุไวในแผนเรียบรอยแลว 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ติดตามกองยุทธศาสตร ฯ ดำเนินการเขาแผนแลวหรือยัง และถึงขั ้นตอน  
การราง ฯ แลวหรือไม 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 

: เอกสารดำเนินการสงแลวในวันศุกรแตมีการแกไข จึงสงเอกสารที่แกไขเมื่อวาน
อีกครั้ง 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: หมอแปลงไฟฟาเดิมหากซอมไดก็ซอม ดำเนินการเขาแผนซอมแซมเก็บไวใชได 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 

: ขอรายงานการหารือกับการไฟฟาฯ หมอแปลงไฟฟาเปนแบบขดลวดอลูมิเนียม  
จะไมสามารถซอมแซมได เพราะไมคุมคา 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการใชแบบขดลวดทองแดงไดหรือไม 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 

: จะขอหารือกับการไฟฟาฯ อีกครั้ง ในสวนเฉพาะคาดำเนินการตรวจเช็คประมาณ 
๔๐,๐๐๐.- บาท ยังไมรวมคาดำเนินการซอมแซม 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตอนน้ีประตูหลังสนามกีฬาฯ ยังปดอยูใชหรือไม 

ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  
รก.หัวหนาฝายสงเสริมกีฬา ฯ 

: ปดชั่วคราว ใหใชประตทูางเขาทางเดียวทางดานสนามกีฬา ฯ 

นางวิลาวัณย เมโรนิต  
รก.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา ฯ 

: ฝายบริหารการศึกษา ขอรายงานการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ดังนี้  
     - หนวยศึกษานิเทศกดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโรงเรียนศรีอินทราทิตย  
พิทยาคม อำเภอนครไทย สืบเนื ่องมาจากวาหลักสูตรประวัติศาสตรที่ เคย  
อยากจะบรรจุไว ในสาระการเรียนรู รายวิชาเพิ ่มเติมของโรงเรียนในสังกั ด  
ซึ ่งในการประชุมดังกลาวไดเชิญวิทยากรจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
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พิษณุโลก นายวันชัย แจมนาม ที่ปรึกษานายกฯ นางประนอม ทิวะพันธุ และ
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน พฤกษะวัน มารวมวิพากษหลักสูตรดังกลาว ซึ่งการ
ดำเนินการในขั้นตอนตอไปทางโรงเรียนทั้ง ๓ แหง ไดรวบรวมรายละเอียดรายวิชา
จัดทำเปนรูปเลม และกองการศึกษา ฯ จะรวบรวม ซึ ่งกำหนด วันที ่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ สงใหทางวิทยากรและคณะที่รวมกันวิพากษ ดูรายละเอียด  
ใหครบถวน ตรวจสอบเรียบรอย ถึงจะนำมาบรรจุไวในรายวิชาเพิ ่มเติมของ
โรงเรียน นาจะเสร็จสิ้นภายในภาคเรียน ที่ ๑ วันนั้นมีเจาหนาที่ผูเขารวมอบรม
รวมทั้งครูและผูบริหารการศึกษารวมทั้งสิ้น ๒๒ คน และเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ที่ผานมามีการประชุมแนวทางในเรื ่องของการแตงตั ้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาของ อบจ.พล. ซึ ่งหมดวาระลง เมื ่อวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ท ี ่ ผ  านมา  ในการสรรหาแนวทางการจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการได กำหนด  
ใหคณะกรรมการการศึกษาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาดำรงตำแหนง
ประธาน และรองประธาน ในมติที่ประชุมไดคัดเลือก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ  
เปนประธานคณะกรรมการ และผูชวยศาสตราจารยสุพจน พฤกษะวัน เปนรอง
ประธานสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดนำนโยบายดานการศึกษา ตลอดจน
การพิจารณาโครงการต าง  ๆ ของแผนพัฒนาการศ ึกษาของ  อบจ .พล .  
เพื่อนำบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป การประชุมวันนั้น จะมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาทั้ง ๓ โรงเรียน ประชุมโดยระบบ Zoom และอีก ๔ ทานก็ประชุม  
ในหองประชุมสุพรรณกัลยา การดำเนินการประชุมดังกลาวเรียบรอยเปนไปดวยดี 
กองการศึกษา ฯ ก็จะดำเนินการจัดทำคำสั ่งแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา  
อบจ.พล. พิษณุโลกตอไป 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ขอเพิ่มเติมในสวนของหลักสูตรประวัติศาสตร ไดจัดอบรมและไดนัดประชุมกัน
ทั้งหมด ๒ วัน ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภาคบาย ดำเนินการใหคุณครู  
มาทำโครงสรางหลักสูตร เนื้อหาวิชาการ และเชิญที่ปรึกษานายก ฯ นางประนอม 
ทิวะพันธุ และผูชวยศาสตราจารยสุพจน พฤกษะวัน มารวมวิพากษหลักสูตร  
วาควรจะมีอะไรโรงเรียนนำไปเพิ่มเติม/ปรับปรุง เพื่อจะนำสงใหทาง อบจ.พล.  
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นี้ และจะนำเสนอใหที่ปรึกษานายก ฯ กับผูชวย
ศาสตราจารยสุพจน พฤกษะวัน ไดตรวจเพื่อจะนำไปประกาศใชตอไป  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: โรงเรียนเปดเมื่อไหร 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห 
ผอ.กองการศึกษา ฯ  

: ว ันท ี ่  ๑  ม ิถ ุนายน  ๒๕๖๔  แตต  องม ีมาตรการแบบประเม ินตนเอง  
ของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนเพ่ือเฝาระวังและ
ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทั้งหมด ๔๔ ขอ สวนโรงเรียนกีฬา ฯ 
อบจ.พล. เปดประมาณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และใหทางโรงเรียนรายงานถึง
มาตรการเตรียมความพรอมในชวงเปดเทอมตอไป 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เชิญโรงเรียนศรีอินทราทิตยพิทยาคม รายงานตอไป 

 
 

 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี 7/๒๕๖๔ 
 

 

หนา 31 

๔.๑๔.โรงเรียนศรีอินทราทิตยพิทยาคม 
นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตยพิทยาคม 

: ขอนำเสนอผลงานในรอบเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา  
     ๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ ่งดำเนินการ  
ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
     ๒. การประเมินคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ จัดทำข้ึนระหวางวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
     ๓. ดำเนินการจัดสอบวัดความรูของนักเรียน ชั้น ม.๔ แผนการเรียนวิทย-
คณิต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการจัดสอบในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ที่ผานมา  
     ๔. การมอบตัวนักเรียนใหม ปการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งในระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนนักเรียนชั้น ม.๔/๑  
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนนักเรียน ชั้น ม.๔/๒ และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เปนการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปจจุบันมีนักเรียน
ทั้งหมด ๓๐๒ คน แผนการรับนักเรียน มัธยมศึกษาปที่ ๑ ตั้งแผนรับนักเรียนไว
จำนวน ๔๐ คน ปจจุบันมีจำนวน ๓๙ คน มัธยมศึกษาปที่ ๔ ตั้งแผนรับนักเรียนไว
จำนวน ๘๐ คน ปจจุบันมีจำนวน ๘๐ คน  
     ๕. การเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียน โรงเรียนไดปฏิบัต ิตาม
มาตรการแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอนเปด
ภาคเรียน  เพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทั้งหมด  
๔๔ ขอ เปนที่เรียบรอยแลว และไดรับใบรับรองผานเกณฑมาตรฐานการตรวจ
และรายงานใหศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการโรคติดตอทราบ  
ในลำดับตอไป เพื ่ออนุมัติใหโรงเรียนเปดทำการเรียนการสอน และโรงเรียน  
ได จ ัดทำมาตรการป องก ันเพ ื ่อเตร ียมความพร อมในการเป ดภาคเร ียน 
ประชาสัมพันธผ านชองทางเพจ Facebook ของโรงเร ียน ใหน ักเร ียนและ
ผูปกครองเปนที่เรียบรอยแลว  
     ๖. การเตรียมความพรอมเร่ืองการเรียนการสอน, อาคารสถานท่ี, จุดคัดกรอง, 
การทำความสะอาดฆาเชื้อ อาคารเรียนตาง ๆ มีการปรับเวลาการรับประทาน
อาหารชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย คนละชวงเวลา สวนกิจกรรม เชน ชุมนุม
จริยธรรม, ลูกเสือ-เนตรนารี ขณะนี้งดการจัดกิจกรรมดังกลาว ฯ และกิจกรรม  
อื่น ๆ ที่เปนการชุมนุม ปฏิบัติตามมาตรการ ๔๔ ขอ ที่กำหนดในสวนการเรียน
การสอนใหนักเรียนประจำในหองเดิมและใหครูผู สอนเดินเวียนเขาสอนตาม  
หองตาง ๆ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ใหโรงเรียนทั ้ง ๓ โรงเรียน จัดระยะหางตามมาตรฐาน มีการเวนระยะหาง  
จัดโตะเหมือนแบบการสอบ การจัดกิจกรรมใด ๆ ก็แลวแต ถามีระยะหางและ
จำนวนไมเกินที ่กำหนดอยาใหนักเรียนใกลชิดกันเกินไป ดูความเหมาะสม  
เชน การฝกลูกเสือ ถาพื ้นที ่เปนสถานที่โลงแจง ดำเนินการจัดระยะหางได  
ก็ดำเนินการเรียนการสอนปกติใหนักเรียนไดวิชาความรูตาง ๆ ขอเชิญโรงเรียน
กีฬาฯ รายงานลำดับตอไป 
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๔.๑๕. โรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พล. 

: สรุปผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา ไดจัดประชุมเพื ่อมอบ
นโยบายในการดำเนินงานซึ่งจะเปนนโยบายที่ผูบริหารมอบหมาย ซึ่งในสวนของ  
การดำเนินงานในปการศึกษา ๒๕๖๔ ไดทบทวนเรื่องของวิสัยทัศน โดยเฉพาะ
นโยบายในเรื่องทักษะชีวิต, เศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ, การมีสวนรวม, การจัด  
การเรียนการสอนโดยเนนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและก็จัดการศึกษาแบบมีคุณภาพ
ตามระบบ โดยนโยบายหลักที่มอบให คือ ๕ ดี โดยการที่ฝกใหเด็กมีพฤติกรรมดี 
เรียนดีตามบริบทของโรงเรียน กีฬาดีตามนโยบายโรงเรียนกีฬา ฯ ประกอบดวย  
การกินดี อยูดี และมอบนโยบาย/แนวทาง ใหทุกฝายไดขับเคลื่อนและดำเนินการ 
เพ่ือที่จะใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินการ  
     กิจกรรมตอไปเปนรายการวิ่งธงไทยไปโอลิมปก ทางการกีฬาแหงประเทศไทย
โดยจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดพิษณุโลก รวมกิจกรรมดังกลาว ฯ แตยังไมทราบวาจะดำเนินการ  
จัดการแขงขันไดหรือไม ในความภาคภูมิใจของโรงเรียนก็คือ มีศิษยเกาโรงเรียน
กีฬา ฯ ที่เปนตัวแทนทีมชาติไทยที่ผานเขาไปสู การแขงขันโอลิมปกในครั้งนี้  
คือ ชนิดกีฬามวย  
     กิจกรรมตอไป ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมาไดมีการอบรม  
ในเรื่องของการประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยไดรับเกียรติจาก  ดร.อิทธิพงษ  
ตั้งสกุลเรืองไล และ ดร.รวีภัสร เนียมนก มาใหความรูในกระบวนการในเรื่อง  
ของการจัดมาตรฐานการศึกษา ซึ ่งของโรงเรียนกีฬา ฯ จะมี ๓ มาตรฐาน 
เนื่องจากเปนโรงเรียนกีฬาฯ จึงมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นก็คือมาตรฐานสงเสริมกีฬา  
เพื่อความเปนเลิศ ซึ่งขณะนี้ในสวนของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ทั่วประเทศ มีทั้งหมด ๒๐ แหง ยังไมมีการดำเนินการรูปลักษณของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นในการประชุมวันนั้น (ผานระบบ Zoom) โรงเรียนกีฬา ฯ  
จะเปนผูนำรองเรื ่องของหลักสูตร ตัวชี้วัดในการประเมินในดานกีฬา และได  
ผูที ่มีความเชี่ยวชาญมาปรับ เพื่อที่จะใหมีความเหมาะสม และแนวทางศึกษา
ขอมูลจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเดิม ซึ่งก็เปนผลตั้งแตเรากอตั้งโรงเรียน
กีฬา ฯ ในสวนของกิจกรรมตอไปจะเปนเรื ่องเดิมที ่เคยรายงาน  วานักเรียน
โรงเรียนกีฬา ฯ ปการศึกษาท่ีผานมา สอบผานนักเรียนนายสิบ นักเรียนทหารเรือ 
จำนวน ๖ คน และศิษยเกาชนิดกีฬามวย และวอลเลยบอล จำนวน ๒ คน  
     กิจกรรมตอไปคือมาตรการของโรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิษณุโลก โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศวา จะเปดการเรียน
การสอนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แตหากโรงเรียนไหนมีความพรอม ผานการ
ประเม ินมาตรฐาน  ฯ  ดำเน ินการแจ งกองการศ ึกษา  ฯ  เพ ื ่อแจ ง ให กับ
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทราบตอไป และใหผูมีอำนาจลงนามตาม
กำหนดการเดิมโรงเรียนกีฬา ฯ จะเปดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แตเนื่องจาก
โรงเรียนกีฬา ฯ เปนโรงเรียนกินนอน ลักษณะเปนหอพัก ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณ
หรือโรงเรียนที่เปรียบเทียบท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ก็จะทำการเปดการเรียนการ
สอนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เชนกัน ทางโรงเรียนกีฬา ฯ ก็ไดแจงใหกับ
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ผูปกครองทราบทางเพจ Facebook และดำเนินการจัดทำประกาศคำส่ังมาตรการ 
๔ มิติ ในเรื ่องของการเตรียมการและจัดทำคำสั ่ง ฯ ใหคุณครูในฝายตาง ๆ  
ไดดำเนินการปฏิบัติดังนี้ กอนเปดเรียน, ระหวางเปดเรียนและระหวางโรงเรียน
เปดไปแลว จะมีมาตรการอยางไร ซึ่งขณะน้ีไดรับความเห็นชอบจากสาธารณสุข
หัวรอมาใหความรู เพื่อเปนมาตรการ ฯ และในสวนผูที่อยูในกลุมเสี่ยงสูงสุด  
มีประมาณ ๑๒ คน ในพื้นที ่ควบคุม ๒๗ คนพื้นที ่ควบคุมธรรมดา ๓๕๖ คน  
ยอดนักเรียนในปการศึกษานี้จำนวน ๔๐๕ คน แบงออกเปนกลุมที่อยูในจังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง ภาคเหนือ ไดแก เพชรบูรณ , แพร, นาน,  
เชียงใหม, เชียงราย รวม ๕๑ คนภาคอีสาน ๑๙ คน กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  
สายภาคตะวันออก ๒๒ คน ภาคใต ๘ คน นี้เปนขอมูลขณะนี้ ๔๐๕ คน และ  
เผื ่อนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษเขาเรียนระหวางภาคเรียน จึงจัดทำแผน  
รับนักเรียน ตั้งไวทั้งหมด ๔๑๐ คน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: นักเรียนที ่กลับมาจากตางจังหวัดกอนที่จะเขาหอพักตองมีการกักตัวกอน  
ใชหรือไม 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พล. 

: นักเรียนตองกักตัวภายในจังหวัดของตัวเอง ใหครบ ๑๔ วัน กอนตามแบบฟอรม
รายละเอียดและแจงใหสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกทราบ และตองกักตัวเพิ่มอีก 
๑๔ วัน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: โรงเรียนกีฬา ฯ เปดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนั้น นักเรียนตองกลับมาตั้งแต
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ใชหรือไม 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พล. 

: ใหเดินทางกลับมาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เลย เพราะตองใหนักเรียนระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ เตรียมการกอน และทำหนังสือขออนุญาตประมาณ  
๑๐๐ กวาคน โดยใหสาธารณสุขเห็นชอบ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ใหปฏิบัติตามมาตรการใหรัดกุม รอบคอบ 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายก อบจ.พล. 

: โรงเร ียนกีฬา ฯ กำหนดเปดการเร ียนสอนว ันที ่ ๑๔ มิถ ุนายน ๒๕๖๔  
ตามมาตรการ ๔๔ ขอ ใหดำเนินการกักตัวไดตั้งแตเม่ือใด 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พล. 

: ตัวชี้วัด ๔๔ ขอ เปนมาตรการที่ใชในการเปดเรียนจะเปนวันที่ ๑ หรือ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็ตองใชมาตรการเดียวกัน แตโรงเรียนกีฬา ฯ เปนโรงเรียน  
ที่มีหอพักนักเรียนประจำ ซึ่งจะแตกตางจากท่ีอ่ืน ๆ เพราะตองมีการเวนระยะหาง
กันของหองพัก 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายก อบจ.พล. 

: ถาโรงเรียนเปดวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็ตองใชมาตรการ ๔๔ ตัวชี ้วัด  
ถาโรงเรียนเปดวันที ่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็ตองใชมาตรการ ๔๔ ตัวชี ้วัด  
ถายกตัวอยางของศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ โรงเรียนเปดวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มกักตัวนักเรียนที่อยูหอพัก ที่มาจากชาวเขา หรือที่ตาง ๆ  
มากักตัวที่ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ ตั้งแตเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ กอนโรงเรียนจะเปด 
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ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจาง  
รก.ผอ.รร.กีฬา อบจ.พล. 

: ในสวนนอยที่มีผูปกครองมารับ จะรับไปแขงขันกีฬาเทานั้น ไมไดกลับบาน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ถาเกิดเหตุขึ้นมาก็ไมไดกลับบาน ฉะนั้นตองควบคุมใหเขม 
 

วาที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: สิ่งที่เปนหวงคือ ในกรณีเด็กที่มาจากกรุงเทพ  ฯ หรือปริมณฑลถึงจะกักตัว
มาแลว ๑๔ วัน ก็ตองควบคุมใหเครงครัด บางทีเด็กเขาไมไดปองกันตัวเทาทีควร 
เพราะเด็กก็คือเด็ก เราตองระมัดระวังหากเกิดการแพรกระจายอาจจะเหมือน
โรงงานที่มีการรวมกลุมกันทำกิจกรรมตองระมัดระวังใหดีที่สุดทั้งสามโรงเรียน  
ในเรื่องของการสวมหนากาก บางทีผมออกพื้นที่ เด็ก ๆ ตามหมูบานบางทีไมคอย
สวมหนากาก ชาวบานก็เหมือนกันก็พยายามประชาสัมพันธใหเขาเขาใจ ฝากทุก
โรงเรียนดวย 

๔.๑๓. โรงเรียนบางกลางทาวพิทยาคม  
นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางทาวพิทยาคม 

: โรงเรียนบางกลางทาวพิทยาคมขอรายงานการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  
     ๑. โครงการสงเสริมการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนไดสงนักเรียนเขารับ
ทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพิษณุโลก -สุโขทัย ๑ ตำบล ๑ ทุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๒ ราย  
          - นายยศพร ยศตุย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาว ิทยาลัยราชภ ัฏพิบ ูลสงคราม เป นน ักเร ียนท ี ่ ได ร ับท ุนการศ ึกษา  
ของตำบลบานแยง  
          - นางสาวจุฬารัตน วีพัด ตำบลหนองกระทาว จะไดทุนเรียนฟรีจนจบ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
     ๒. โครงการทุนการศึกษาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนบางกลางทาว ฯ ไดรับทุน จำนวน ๔ คน  
     ในสวนการเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียน
ไดทำการประเมินตามมาตรการจำนวน ๔๔ ขอ ซึ่งผานแบบประเมินไดกำหนด   
ใหเปดภาคเรียนในวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  โรงเร ียนไดประชาสัมพันธ   
ใหน ักเร ียนเก็บตัวในพื ้นที ่ต ั ้งแตว ันที ่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนตนมา  
เพื่อรองรับการเปดภาคเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งครูที่ปรึกษาประจำ
หองไดแจงใหนักเรียนเขียน Timeline ของตนเองพรอมทั ้งติดตามนักเรียน 
จำนวน ๒ ราย ที่ยังไมไดเขามาในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะตองแยกนักเรียนทั้ง 
๒ ราย ยังไมใหเขาโรงเรียนพรอมที ่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นใหกับ
นักเรียนทั้ง ๒ ราย มาตรการกอนเปดภาคเรียนมีมาตรการคัดกรองตามประกาศ 
สบค. วัดไข สวมหนากาก ลางมือ เวนระหางทำความสะอาด ลดความแออัด  
ซึ่งโรงเรียนไดจัดหองเรียนตามจำนวนของนักเรียน ปนี้โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน
ทั้งสิ้น ๑๙๖ คน ปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่คุณครู   
ไดทำการทดลองการเรียนการสอนออนไลนตั้งแต วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เปนตนมา ผลจากการทดลองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนรอยละ 
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๕๐ มีความพรอม รอยละ ๓๓ มีภาระชวยครอบครัว รอยละ ๑๗ อินเตอรเน็ต   
ไมเพียงพอ ทำใหไมสามารถเรียนไดอยางตอเนื่องในปการศึกษาน้ี  
        - ชั้น ม.๑ จำนวน นักเรียน ๔๒ คน 
        - ชั้น ม.๒ จำนวน นักเรียน ๓๐ คน  
        - ชั้น ม.๓ จำนวน นักเรียน ๓๐ คน  
        - ชั้น ม.๔ จำนวน นักเรียน ๓๗ คน  
        - ชั้น ม.๕ จำนวน นักเรียน ๒๒ คน  
        - ชั้น ม.๖ จำนวน นักเรียน ๓๕ คน               
     มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๓๐ คน ในเบื้องตนไดจัดหองเรียนแบบเวน
ระยะและฉีดพนยาฆาเชื้อ ซึ่งไดเชิญเจาหนาที่อนามัยมาฉีดพนยาปองกันโรค
ไขเลือดออกและไขมาลาเรียใหกับนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนไดชี้แจงครู เรื่องแนวทางการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยไดรับ
ความอนุเคราะหจาก ผอ.อโณทัย บัวขัน เปนวิทยากร  

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เด็กที่ติดภารกิจทางบานแสดงวาวันเปดภาคเรียนธรรมดาก็ชวยงานอยูบาน   
ใชหรือไม 

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางทาวพิทยาคม 

: วันเปดเรียนปกติตองมาเรียนครับ ไมสามารถรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  
ไดเฉพาะชวงทดลองการจัดการเรียนการสอน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เราจะมีวิธีการอยางไรใหเด็กเหลานั้นมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตยพิทยาคม 

: เบื ้องตนไดมอบหมายใหครูต ิดตาม และใหจัดกิจกรรรมเพื ่อใหเด็กสนใจ   
มากข้ึน 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ใหนักเรียนทำตามแผนการสอนใหนักเรียนมีสวนรวม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือง เสนอที่ประชุมพิจารณาหารือ 
นายวีรวัฒน ปานแสง 
เลขานุการสำนัก ฯ 

: การจัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เวลา ๑๐ .๐๐ น . ขอหาร ือการจัดเล ี ้ยงให เป นแบบบุปเฟ ตหรือ  
แบบตั้งโตะ 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เสนอใหเปนอาหารกลอง หากมีเร ื ่องหารือในที ่ประชุมเปนจำนวนมาก  
เริ่มดำเนินการตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. หรือ ๐๙.๓๐ น. ไดเลย 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หน.สำนักปลัดฯ 

: จากการพัฒนาพื ้นที ่ เมื ่อว ันที ่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที ่ผ านมา  
จะขอความอนุเคราะหกองชาง อบจ.พล จัดหาดินถมรองน้ำบริเวณรั้วดานนอกได
หรือไม 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให กองชาง อบจ.พล ตรวจสอบพื้นท่ี หากมีดินเหลือชวยกันปรับพ้ืนที่ใหม และ
ขอขอบคุณที ่ช วยกันพัฒนาพื ้นที ่ ให สวยงาม บานเราสวยใครไปใครมา  
ก็ชื่นชม หากดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดานนอกแลวเสร็จ ดำเนินการพัฒนาพื้นท่ี
ภายในตอดวย 

 






